



## สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2565

เรื่อง	สื่อ
1. ประกันข้าวปี 4 ป่วน เขย่าใหม่ งบ8.6หมื่นล. หวั่นกระทบก๋อหนี้รัฐ	ฐานเศรษฐกิจ
2. โหมโรง'เอเปก'ทุกคนเป็นเจ้าของ	ไทยโพสต์
3. รายงาน: ส่งออกสินค้าเกษตร โตยกแผง นับถอยหลังสิ้นปี"ฉลองใหญ่"	ฐานเศรษฐกิจ
4. คอลัมน์: NEXT GEN: ฝีมือเด็กไทยพัฒนา'แอปตรวจจับโคนมเป็นสัตว์' 'ตอบ...	เดลินิวส์
5. ชงพักหนี้3ปีเยียวยาเหยื่ออุทกภัย	เดลินิวส์
6. คิกน้ำตาล ไร่ทางออก รัฐบาลตั้งชาวไร่-รง.หาข้อยุติ หวั่นบราซิลยกระดับฟ้องWTO	ฐานเศรษฐกิจ
7. คอลัมน์: Circular Economy ชีวิตดีเริ่มที่เรา : "ขยะอาหาร" ตัวเร่งการเปลี่ยน...	ฐานเศรษฐกิจ
8. สกู๊ปแนวหน้า: ข้อมูลดี-ประกันสังคมถ้วนหน้ายกระดับชีวิตแรงงานนอกระบบ	แนวหน้า
9. เตือน30จังหวัดฝนถล่มอุตุฯชี้ได้ยั้งหนัก/เร่งกู้'ภูเก็ต-สตูล'	ข่าวสด
10. สัมภาษณ์พิเศษ: APEC 2022 Thailand ประเทศไทย จะได้ประโยชน์จาก...	ไทยโพสต์

\*\*\*\*\*

# ประกันข้าวปี 4 ป่วน

# เขย่าใหม่ งบ8.6

# หมื่นล.

# หวั่นกระทบ

# ก๋อหนี่รัฐ

“ประกันรายได้ข้าว” ปี 4 ป่วน วงใน นบง.เผย กรมการค้าภายใน บับจ่ายชดเชยใหม่ หวังปรับ วงเงินกู้ไม่ให้เกินเพดานก่อนนี้ฯ วงการกึ่งฯ ธ.ก.ส. ตั้งงบ 2,000 ล้าน กินขาดทุนจำนำยั้งฉาง ซึ่ไม่จำเป็นในยามนี้ แนะให้ตัดกึ่ง ด้านสมาคมผู้ส่งออกข้าวฯ เตรียมคณะลงพื้นที่สำรวจข้าวภาคอีสาน รอบ 2 ปี ลุ้นไม่เสียหายมาก



ออกไปเมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบช.) ครั้งที่ 2/2565 มีมติสำคัญคือให้ความเห็นชอบโครงการประกันรายได้ข้าวปีที่ 4 โดยใช้หลักเกณฑ์เหมือนกับ 3 ปีที่ผ่านมา วงเงินงบประมาณรวม 86,740.31 ล้านบาท จ่าย 33 งวด มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 4.689 ล้านครัวเรือน เดิมกำหนดให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินงวดแรก วันที่ 19 ตุลาคม 2565 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2565 แต่ยังไม่สามารถนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ เนื่องจากกระทรวงการคลังพิจารณาเพดานก๋อหนี่สาธารณะ ตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง ตามมาตรา 28 เพื่อไม่ให้กระทบต่อวินัยการเงินการคลังของประเทศนั้น

นายสุเทพ คงมาก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบช.) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ตนได้สอบถามไปยังกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ถึงสาเหตุที่ยังไม่นำเรื่อง

เปิดמשส่งออกข้าวปีที่ 7.5 ล้านตันคาดได้แบ่งส่วนฯถึง 8 ล้านตันหรือไม่ ต้องรอดูอีกสักระยะ

ประกันรายได้ข้าวปี 4 เข้าที่ประชุม ครม. ได้รับคำตอบว่า อยู่ระหว่างการปรับวงเงินกู้ใหม่เพื่อไม่ให้เกินเพดานก๋อหนี่ฯ ซึ่งอาจจะมีการปรับตัวเลขจ่ายชดเชยประกันรายได้ข้าวใหม่ เนื่องจากวงเงิน 86,740.31 ล้านบาท สูงเกินไป ขณะที่เวลานี้ราคาข้าวในตลาดปรับขึ้นทุกชนิด การจ่ายชดเชยไม่มาถึงอยู่แล้ว

สอดคล้องแหล่งข่าววงการค้าข้าว กล่าวว่า กรมการค้าภายในไปตั้งจ่ายชดเชยโดยตั้งราคาฐานจากปี 2564/2565 ที่มีราคาฐานสูง และเป็นปีที่ผิดปกติ เพราะ 1.เงินบาทแข็งค่า 2.มีปัญหากการแพร่ระบาดของโควิด -19 3.ค่าระวางเรือเพื่อส่งออกสูง ยก

ตัวอย่างข้าวเปลือกหอมมะลิ ที่ตั้งจ่ายชดเชย 4,000 บาทต่อตัน ได้ปรับลดเหลือ 2,000 บาทต่อตัน เช่นเดียวกับราคาข้าวเปลือกเหนียวปีนี้ราคาดีมาก ข้าวเกี่ยวสด อยู่ประมาณกว่า 9,300 บาทต่อตัน และคาดการณ์ผลผลิตข้าวเหนียวปีนี้ไม่มาก ส่วนข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาดีมาก เกียวสดอยู่ประมาณกว่า 9,000 บาทต่อตัน ปรับลดจ่ายส่วนต่างลงมาจาก 2,000 บาท เหลือ 1,000 บาท เช่นเดียวกับข้าวเปลือกเจ้า

“ขณะเดียวกันโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 2565/2566 หรือ จำนำยั้งฉางหากปรับเป่าใหม่ ไม่เกิน 2 ล้านตัน จากเดิม 2.5 ล้านตัน และที่สำคัญได้ตั้งงบเพื่อขาดทุนของ ธ.ก.ส. 2,000 ล้านบาท ไม่จำเป็นเลย ไม่ควรใส่ เพราะจำนำยั้งฉาง ประเมินต่ำกว่าตลาดลาดอยู่แล้วจะขาดทุนตรงไหน ยกตัวอย่าง ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น

15% ราคาจำนำอยู่ที่ 5,400 บาทต่อตัน ราคานี้ชาวนาต้องขายเกี่ยวสด อยู่ที่ 3,000 บาทต่อตัน ไม่มีอยู่แล้วราคานี้ ควรใส่แค่ค่าบริหารจัดการเท่านั้น เมื่อปรับลดการจ่ายชดเชยข้าว 5 ชนิดใหม่ ปรับเป่าใหม่จำนำยั้งฉาง พร้อมกับตัดงบเพื่อขาดทุน ธ.ก.ส.ออก น่าจะอยู่ในกรอบเพดานหนี่สาธารณะได้ หากจะเดาจะราคาเกณฑ์อ้างอิงจ่ายชดเชย ควรยึดใหม่โล้นเดิม ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกษตรกรตกขบวน”

สอดคล้องกับ นายธีรวิฑิต พรพันธ์วิฑิต นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน และในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 กล่าวว่า ปีที่แล้วมีช่วงแรก และมีบางช่วงที่เงินขาด รอเข้า ครม. เพิ่มเติม กรมการค้าภายใน ในฐานะเลขาฯ นบช. จะเดาจะราคา

# โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 2565/66 วงเงิน 7,107.69 ล้านบาท

หน่วย : บาทต่อตัน

ชนิดข้าวเปลือก	ราคา
ข้าวหอมมะลิ	11,000
ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่	9,500
ข้าวปทุมธานี	7,300
ข้าวเจ้า	5,400
ข้าวเหนียว	8,600



- เป้าหมายเก็บสต็อกข้าว 2.5 ล้านตัน
- ค่าฝากเก็บ กรณีเกษตรกรเก็บเอง 1,500 บาทต่อตัน  
กรณีฝากเก็บที่สถาบันฯ 1,500 บาทต่อตัน  
(สถาบัน 1,000 บาทต่อตัน + เกษตรกร 500 บาทต่อตัน)

**ฐาน INFO GRAPHIC**

ที่มา : คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ย. 2565

ไปก่อนเพื่อให้ชาวนาได้เงินตามราคาเป็นจริงในราคาตลาด แต่ถ้ามองแค่ราคาภายหลังเกรงจะทำให้ชาวนาเสียโอกาส หากรอให้ครบผ่าน ราคาข้าวสูงเกินจริง ชาวนาจะไม่ได้เงินจ่ายชดเชยเลย หรือชดเชยน้อยกว่าความเป็นจริง ดังนั้นอยากให้เริ่มเคาะราคาไปก่อนเพื่อใช้เกณฑ์การจ่ายชดเชยในแต่ละงวดไปพลางก่อน

**ด้าน นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์** นายกรัฐมนตรีผู้ส่งออกข้าวไทย เผยว่า ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายนนี้ทางสมาคมจะนำคณะสื่อมวลชนเดินทางไปสำรวจภาวะผลผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2565/2566 ในเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ(อีสาน) ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี หลังโควิดคลี่คลายในเบื้องต้นจากการประเมินผลผลิตไม่น่าห่วงมาก เพราะปีนี้ฝนมาดีตลอดโดยเฉพาะภาคอีสานไม่มีแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเลย เพราะฉะนั้นพื้นที่การเพาะปลูกน่าจะดีขึ้น และผลผลิตน่าจะดี ส่วนภาคกลางน้ำที่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังอยู่ คาดเกี่ยวข้าวกันหมดแล้วก่อนฤดูน้ำหลาก ไม่ได้มีปัญหาอะไร

“เป้าหมายส่งออกข้าวปีนี้ 7.5 ล้านตันคาดได้แน่ ส่วนจะถึง 8 ล้านตันหรือไม่ ต้องรอดูอีกสักระยะ แต่ในช่วงนี้ส่งออกข้าวไทยได้อานิสงส์จากอินเดีย เพิ่ม

ภาษีส่งออก ทำให้ราคาข้าวส่งออกของอินเดียแพงขึ้น โดยขยับเข้ามาที่ 373-377 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ส่วนข้าวไทย (ข้าวขาว) ขายอยู่ประมาณ 429 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน จากเมื่อก่อนห่างกันถึง 100 ดอลลาร์ต่อตัน เช่นเดียวกับปากีสถานเกิดน้ำท่วมใหญ่ทำให้ผลผลิตเสียหาย ส่งผลทำให้ราคาส่งออกปรับขึ้นมาใกล้เคียงกับอินเดีย ซึ่งแม้ราคาจะถูกกว่าข้าวไทย แต่ก็ทำให้ไทยขายข้าวได้มากขึ้น ยกตัวอย่างบังกลาเทศ มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมก็หันมาซื้อจากเอกชนไทยเพิ่มขึ้นเป็นต้น” ●

# โหมโรง'เอเปก'ทุกคนเป็นเจ้าของภาพ

**ทำเนียบรัฐบาล** • โหมโรงประชุมเอเปก "จूरินทร" ตั้งเป้าต่อยอดเป็นเขตการค้าเสรีเอเปก ต่อไปในอนาคต จะเป็น FTA ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีประชากรมากที่สุดในโลก "ฮนกร" เชิญคนไทยร่วมเป็นเจ้าของภาพที่ดีต้อนรับสัปดาห์การประชุมผู้นำฯ

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 นายจूरินทร ลักษณะวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการประชุมเอเปก ระดับผู้นำเขตเศรษฐกิจ 21 เขต ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายนนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ว่า การประชุมเอเปกประกอบด้วย รัฐมนตรีเศรษฐกิจ รัฐมนตรีพาณิชย์ รัฐมนตรีต่างประเทศ รัฐมนตรีการค้า แล้วแต่ว่าแต่ละประเทศที่จะส่งมา ซึ่งมีความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ จาก 21 เขตเศรษฐกิจ ซึ่งมีข้อสรุปที่เป็นประโยชน์กับประเทศอย่างน้อย 1.เราจะช่วยกันขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจเอเปก 21 เขต ให้พัฒนาต่อยอดเป็นเขตการค้าเสรีเอเปก หรือ FTAAP ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ ถ้าสำเร็จ FTAAP จะเป็น FTA ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีประชากรมากที่สุดในโลก มีจีดีพีรวมกันมากที่สุดในโลก ใหญ่กว่า RCEP ทุกประเทศ จะได้ประโยชน์รวมทั้งเขตเศรษฐกิจอื่นด้วยและไทยของเราด้วย

**อ่านต่อหน้า 14**

## โหมโรง 'เอเปก'

เป็นโมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเขต

เศรษฐกิจเอเปก ได้ผ่านที่ประชุมที่ตนเป็นประธานแล้ว สำหรับการประชุมปลายปีนี้หวังว่า BCG Model จะเป็นที่ยอมรับและได้รับการรับรองอีกครั้งหนึ่งในการประชุมระดับผู้นำ และการทำให้ผลสัมฤทธิ์ในการประชุมมีผลขับเคลื่อนองค์การการค้าโลก (WTO) ให้ดำรงกฎกติกาทางการค้าที่เป็นธรรมกับทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาให้เดินหน้าด้วยกันได้

"สำหรับการประชุมปลายปีในระดับผู้นำและรัฐมนตรีเศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายนนี้ จะพยายามผลักดันให้ที่ประชุมให้ความสำคัญกับองค์การทางธุรกิจทุกระดับ ไม่ว่าจะระดับนานาชาติหรือระดับในระดับ SMEs และ MSMEs โดยใช้แนวทางที่สำคัญของประเทศไทยคือ Open, Connect, Balance. โดย Open คือการเปิดกว้างให้ทำการค้าการลงทุนระหว่างกันโดยสะดวก connect สามารถเชื่อมโยงโลกการค้าการลงทุนเสมือนไร้พรมแดน และ Balance ให้เกิดความสมดุลทั้งเศรษฐกิจคนตัวใหญ่และคนตัวเล็ก ประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา" รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์กล่าว

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ตนได้ติดตามความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพ พบว่าแต่ละด้านมีความพร้อมมาก โดยเฉพาะ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กำชับทุกหน่วยงานให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ เนื่องจากเป็นการประชุมใหญ่ที่จะมีผู้นำจาก 21 เขตเศรษฐกิจ นักธุรกิจ นักลงทุน นักท่องเที่ยว เดินทางเข้าไทยเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงเน้นให้เตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อความปลอดภัย และสร้างความประทับใจของผู้นำเขตเศรษฐกิจ

โดยในปีนี้การประชุมจัดขึ้นภายใต้

แนวคิด "OPEN, CONNECT, BALANCE." OPEN คือการเปิดโอกาสในการลงทุนในเขตเอเชียแปซิฟิก CONNECT คือการเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อและผลักดันให้นักธุรกิจตัวเล็กได้มีโอกาสมากขึ้น และ BALANCE คือการส่งเสริมให้มีการใช้โมเดล BCG Economy ที่เป็นจุดแข็งของไทย ในการปรับใช้เทคโนโลยี เพิ่มมูลค่าทางการเกษตรและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต

นายธนกรกล่าวว่า การเป็นเจ้าภาพของไทยในปี 2022 นี้ นับว่ามีความพิเศษ เพราะเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปีที่ได้กลับมาประชุมแบบพบหน้ากัน หลังจากที่ทั่วโลกได้เผชิญกับโควิด-19 เปิดโอกาสให้ไทยได้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทาง เดินหน้า นโยบายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งไทยและต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเป้าหมายหลักของเอเปกคือการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของกลุ่มประเทศสมาชิก รวมถึงความร่วมมือในด้านสังคมและพัฒนาด้านอื่นๆ

"ประเทศไทยถือเป็นประเทศปลายทางที่นักท่องเที่ยว นักลงทุนอยากจะมาเยือน พำนักทำงาน มาใช้ชีวิตในวันปลายด้วยอยู่แล้ว เนื่องจากไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม อากาศดีตลอดทั้งปีทรัพยากรธรรมชาติและอาหารอุดมสมบูรณ์ วัฒนธรรมที่สวยงาม ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส ไทยยังศูนย์กลางการค้าการลงทุนของภูมิภาค ตลาดแรงงานฝีมือดี ทั้งหมดรวมเป็นจุดแข็งของไทยที่ดึงดูดชาวต่างชาติมาโดยตลอด จึงอยากเชิญชวนคนไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับการประชุมเอเปกร่วมกัน" นายธนกรกล่าว.

# ส่งออกสินค้าเกษตร โดยยกแผง

## หนีถอยหลังสิ้นปี“ฉลองใหญ่”

### ส่งออกสินค้าเกษตรโดยยกแผง

ปี 2564

8 เดือนแรกปี 2565

สินค้าเกษตร

823,058.35  
ล้านบาท

+25.43%

สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม

609,216.71  
ล้านบาท

+8.59%



สินค้าเกษตร

635,241.21  
ล้านบาท

+15.78%

สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม

541,554.93  
ล้านบาท

+42%

#### การส่งออกรายสินค้า 8 เดือนแรกปี 2565

	<b>ข้าว</b> 83,637.55 ล้านบาท +39.81%		<b>ไก่</b> 89,930.16 ล้านบาท +34.27%
	<b>ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง</b> 104,860.22 ล้านบาท +28.13%		<b>น้ำตาลทราย</b> 85,910.64 ล้านบาท +180.56%
	<b>ยางพารา</b> 127,557.44 ล้านบาท +15.04%		<b>อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป</b> 86,314.10 ล้านบาท +24.60%
	<b>ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง</b> 151,713.20 ล้านบาท +0.94%		<b>อาหารสัตว์เลี้ยง</b> 66,629.61 ล้านบาท +36.09%

ที่มา : “ฐานเศรษฐกิจ” รวบรวม

ฐาน INFO GRAPHIC



มาตรการส่งออกของไทยช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้มีแนวโน้มชะลอตัว จากสถานการณ์เงินเฟ้อของประเทศคู่ค้าหลัก โดยเฉพาะเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง และต้อง

ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหลายครั้งเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐมีความเสี่ยงชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงจีน อีกหนึ่งคู่ค้าหลักที่เศรษฐกิจยังชะลอตัวจากนโยบาย Zero Covid ผลกระทบจากราคาพลังงานทรงตัวระดับสูง ส่งผลค่าไฟฟ้า ต้นทุนการผลิตของผู้ส่งออกปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนและราคาผันผวน อาทิ เชื้อเพลิงดีเซล (จีพี) เหล็ก วัตถุดิบอาหารสัตว์ ปุ๋ย เป็นต้น

อย่างไรก็ดีจากปัจจัยเสี่ยงที่กล่าวมาข้างต้นในภาพรวมยังไม่กระทบการส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมของไทยมากนักจากเป็นสินค้าที่ไว้วัตถุดิบใน

ประเทศเป็นหลัก และยังได้รับอานิสงส์จากวิกฤติขาดแคลนอาหารของโลกจากผลพวงสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ รวมถึงเงินบาทที่อ่อนค่ามากที่สุดรอบ 16 ปี และที่ระดับ 38 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงนี้ ช่วยเพิ่มความสามารถในแข่งขันด้านราคาเพิ่มขึ้น

สะท้อนได้จากตัวเลขการส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมของไทย ช่วง 8 เดือนแรกปีนี้ขยายตัวได้ในอัตราสูง โดยข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร สินค้าเกษตรส่งออกได้รวม 6.35 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรส่งออกได้ 5.41 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 42%

แยกย่อยลงไปในกลุ่มสินค้าเกษตรหลัก ยางพารา ส่งออกแล้ว 1.27 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 15%, ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 1.04 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 28%, ข้าว 8.36 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 40%, ไก่ 8.99 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 34%

ส่วนสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมหลัก อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ส่งออกแล้ว 8.63 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 25%, น้ำตาลทราย 8.59 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 180%, อาหารสัตว์เลี้ยง 6.66 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 36%, ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 4.71 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 28%, ผักกระป๋องและผักแปรรูป 1.08 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% และสิ่งปรุงรสอาหาร 2.15 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% ซึ่งโดยภาพรวมการส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมถือว่าโดยยกแผง ส่วนกระแสเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ท่ามกลางภาวะค่าครองชีพและเงินเฟ้อสูงที่เป็นแรงกดดันทั่วโลก

สำหรับทิศทางการส่งออกทั้งปีนี้ ในส่วนของสินค้าข้าว ทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดจะส่งออกได้แตะ 8 ล้านตัน ขยายตัวได้ 20-25% เมื่อเทียบกับปีก่อน ปีจ้อยจากอินเดียผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลกเกิดวิกฤติภัยแล้ง และมีการปรับขึ้นภาษีขาออกข้าวขาวเพิ่มขึ้น 20% ทำให้ราคาข้าวไทยสามารถแข่งขันได้ดีขึ้น และผลพวงจากอริกรักได้กลับมาซื้อข้าวไทยในรอบ 7 ปี คาดเฉพาะอริกรักตลาดเดียวในปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านตัน

ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง จากอานิสงส์วิกฤติอาหารโลกที่ได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ และสภาพอากาศที่แปรปรวนในหลายประเทศ ทำให้ความต้องการผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจากไทยของประเทศผู้นำเข้าหลักได้แก่ จีน เนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่น ยังมีต่อเนื่อง

**น้ำตาลทราย** จากวิกฤติภัยแล้งในบราซิลที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลทรายอันดับ 1 ของโลกทำให้ซัพพลายสินค้าเข้าสู่ตลาดน้อยลง และจากเงินบาทที่อ่อนค่าทำให้ราคาน้ำตาลทรายของไทยมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น

**ไก่** จากหลายตลาดมีความต้องการสินค้าไก่เพิ่ม เช่น ยุโรป มาเลเซีย สิงคโปร์ รวมถึงตลาดใหม่ เช่น ซาอุดีอาระเบีย ที่ล่าสุดองค์การอาหารและยา หรือ ออย. ของซาอุดีได้แก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ อนุญาตให้โรงงานไก่ไทย 11 โรง สามารถส่งออกไก่สด ไก่แปรรูป ไก่ปรุงสุก เข้าประเทศได้อย่างครบถ้วนทุกชนิด และทุกด่านทั่วประเทศแล้ว ล่าสุดไทยยังได้

ยื่นรายชื่อโรงงานชำแหละเนื้อไก่อีก 27 โรงงาน ให้ทางการซาอุดีเร่งรัดการตรวจรับรอง หากได้รับไฟเขียวจะช่วยเพิ่มการส่งออกสินค้าไก่ไทยไปตลาดซาอุดีเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

ขณะที่สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมดาวรุ่งดวงใหม่คือ **อาหารสัตว์เลี้ยง** การส่งออกได้วิ่งแข่งหน้ากระป๋องที่เป็นอาหารคนไปแล้ว โดยสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทยเผยว่า ตัวเลขการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงได้โตระดับตัวเลข 2 หลัก ติดต่อกันมานานกว่า 35 เดือน หรือเกือบ 3 ปีต่อเนื่องแล้ว จากผลพวงโควิด-19 ระบาดทำให้คนอยู่กับบ้านมากขึ้น และมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเช่น สุนัข แมว เป็นเพื่อน หรือเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกครอบครัวเพิ่มขึ้น ส่งผลอาหารสัตว์เลี้ยงขายดีตามไปด้วย

จากสินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมหลักข้างต้น ที่ปีนี้กลับมาขยายตัวในระดับตัวเลขสองหลักเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งหมายถึงรายได้ และกำไรของผู้ส่งออกที่เพิ่มขึ้น และอานิสงส์ส่วนหนึ่งยังตกถึงมือเกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น ดังนั้นฟันธงได้ว่า ถึงสิ้นปีผู้ส่งออกจะได้เฮ และฉลองใหญ่กันอย่างแน่นอน ●

## NEXT GEN

“ถูกพัฒนาขึ้น มาเพื่อแก้ปัญหาการผสมพันธุ์ติดยากของโคนม ที่เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของผู้เลี้ยงโคนม เพราะหากไม่มีการผสมพันธุ์หรือตั้งท้อง แม่โคนมจะไม่ผลิตน้ำนมออกมา” เป็น “โจทย์” ที่ทำให้เกิดผลงาน “KomilO แอปพลิเคชันตรวจจับการเป็นสัตว์ของโคนม” ฝีมือ “ทีมนักศึกษาไทย” ที่พัฒนานวัตกรรมนี้จนตรวจจับการเป็นสัตว์ของโคนมได้แม่นยำกว่า 80%

สามารถตรวจพบโคนมที่แสดงอาการเป็นสัตว์และผสมพันธุ์สำเร็จได้ไม่ถึง 80% เนื่องจากตรวจจับการเป็นสัตว์ของโคนมได้ล่าช้าและผิดพลาด เกษตรกรจึงต้องเลี้ยงโคนมท้องเปล่าจนถึงรอบเป็นสัตว์ครั้งต่อไป ซึ่งปกติโคนมจะมีวงจรการเป็นสัตว์เฉลี่ยอยู่ที่ 21 วัน ทำให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย



มินทร์ หนึ่งในทีมพัฒนาบอกว่า ระบบวิเคราะห์การเป็นสัตว์ของโคนมด้วยเทคโนโลยี IoT จะแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ เซ็นเซอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสาร และแอปพลิเคชัน ซึ่งในส่วนสุดท้ายนี้เป็นการ

## ฝีมือเด็กไทยพัฒนา 'แอปตรวจจับโคนมเป็นสัตว์' 'ตอบโจทย์-ลดต้นทุน' ให้กับเกษตรกรฟาร์มโคนม



สำหรับ “แอป KomilO” เพื่อตรวจจับระยะพร้อมผสมพันธุ์ของโคนมนี้ เป็นผลงานพัฒนาของทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจร. ได้แก่ มินทร์ พันธุ์ดาวรงค์, ดรีเทพ แซ่ใจ้ว, กฤษกร ลาศรี, กณวรรณ ผึ้งผดุง, จูติกร วังแสน และ วรวิทย์ ดรีทิพย์ะนันท์ โดยมี รศ.ดร.ราชวัติสิลาพันธ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งนวัตกรรมนี้เป็นการนำเอาระบบวิเคราะห์การเป็นสัตว์ของโคนมด้วยเทคโนโลยี IoT มาใช้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถูกวิจัยและสร้างขึ้นมาเพื่อ “แก้ปัญหาโคนมผสมติดยาก” ซึ่งเป็นปัญหาของฟาร์มโคนม โดยจากการสำรวจในปัจจุบันพบว่า ฟาร์มโคนมส่วนใหญ่

ออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับแจ้งเตือนสถานะการเป็นสัตว์ รวมถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับผสมเทียมแจ้งเตือนไปยังสมาร์ตโฟนของเกษตรกร ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน KomilO จะมีการทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์ 2 ตัว ที่ติดบริเวณหูและโคนหางของโคนม โดยเซ็นเซอร์บริเวณหูมีหน้าที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวของโคนม เพื่อแยกแยะพฤติกรรมต่าง ๆ ขณะที่เซ็นเซอร์บริเวณโคนหางทำหน้าที่ตรวจจับการถูกขืนตัวของโคนมตัวเมีย โดยเซ็นเซอร์ทั้ง 2 แบบมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา กินพลังงานต่ำ ซึ่งปัจจุบันกำลังนำไปทดลองในพื้นที่ จ.ราชบุรี เพื่อเก็บข้อมูลนำไปพัฒนาให้เสถียรมากขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์ ...และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ใช้งาน-ใช้ประโยชน์ได้จริง...

เป็นอีก “ผลงาน Next Gen” ที่น่าส่งเสริม.

ศิริโรจน์ ศิริแพทย์  
siriroots@dailynews.co.th

## ชงพักหนี้3ปีเยียวยาเหยื่ออุทกภัย

อุทกภัยยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลพยายามแก้ไข โดยเมื่อวันที่ 22 ต.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวขณะเดินทางลงพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยใน จ.อ่างทอง และ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งถูกน้ำท่วมขังเกือบเต็มพื้นที่ ทั้งพื้นที่เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัย ว่า จะรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบถึงปัญหา เพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เพื่อเร่งหาแนวทางแก้ไข และช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาเรื่องหนี้สินของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ผลผลิตทางด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะนาข้าว เสียหายเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวต่อว่า ซึ่งเท่ากับจะเป็นการซ้ำเติมปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไปในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยให้มากขึ้นไปอีก จากที่มีปัญหาหนี้สินจากผลกระทบของโควิด ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยตนจะเสนอนายกรัฐมนตรี พิจารณาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และเกษตรกร ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ซึ่งมีหลายจังหวัด ทั่วทุกภาคของประเทศ ด้วยการพักหนี้ 3 ปี และต้องเป็นการพักหนี้แบบหยุดคั้น ปลอดดอกเบี้ย คนละไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยด่วน ส่วนตัวคิดว่าควรให้ประชาชนได้มีโอกาสหายใจบ้าง ก่อนที่จะจมไปกับน้ำ หลังจากน้ำลดลงเงินทุกบาทของประชาชน ควรจะนำไปใช้ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หรือประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว ส่วนภาระหนี้สิน ควรจะต้องหยุดไว้ก่อน

ส่วนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.ชัยนาท ยังส่งผลทำให้ประชาชนเดือดร้อน โดยเฉพาะใน อ.สรรพยา ซึ่งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา แม้จะมีการปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ตาม แต่ชาวบ้าน 6 ตำบล ยังต้องทนทุกข์ ประกอบด้วย ต.สรรพยา, ต.บางหลวง, ต.ตลุก, ต.หาดอาษา, ต.โพนางคำออก และ ต.โพนางคำตก โดยบางจุดระดับน้ำท่วมสูงไม่ต่ำกว่า 2 ม. นอกจากนี้ทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท รายงานว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 8 อำเภอ 42 ตำบล 281 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 14,914 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรถูกน้ำท่วมเสียหายไปกว่า 53,593 ไร่ และมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ 3 ราย.



# จัรัฐตึงชาวไร้-รง.หาช้อยติ • หน้บราซิลยกระดับฟ้องWTO

# คีคน้ำตาล

# ไร้ทางออก

# เร่งยุติ ปม 'กากอ้อย'

“น้ำตาลขม” โรงงาน-ชาวไร้จั รมต. 3 กระทรวง “อุตสาหกรรม-เกษตร-พาณิชย์” รัหน้าลือ เคลียร์ปม ขัดแย้งแบ่งผลประโยชน์กากอ้อย 3 หมื่นล้าน หลังเป็น ชนวนทำอู่ขบ่วน เปิดหีบอ้อยสะดุด กังวลกฎหมายอ้อย ฉบับใหม่ยังไม่ตอบโจทย้บราซิล ผวาฟ้อง WTO ดัดสินไทย “ทั้หม้ย-กรมเจรจา” ยันขันตอนอีกยาว

ต่อหน้า 02

## ข่าวต่อ คีคน้ำตาล

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ไทยที่มีการส่งออกน้ำตาลและผลิตภัณฑ์ ที่เกียเนื่องปีละกว่า 2.5 แสนล้านบาท กำลังถูกท้าทาย และเสี่ยงเครื่อง สดุดจาก 2 ประเด็นร้อนคือ 1.ความ ขัดแย้งและยังไม่มืข้อสรุปลัง ร่าง พ.ร.บ.อ้อยฉบับใหม่ที่คาดจะประกาศ

ใช้ในเร็ว ๆ นี้ ได้เพิ่ม “กากอ้อย” ใน นิยาม “พลพลอยได้” ที่ต้องนำมา ดิดคำนวณในระบบแบ่งผลประโยชน์ ระหว่างชาวไร้อ้อยกับโรงงานด้วย (จากเดิมโรงงานระบุว่าได้ซื้อขาดอ้อย ตามน้ำหนักรวมกากอ้อยไปแล้ว ไม่ ต้องแบ่งผลประโยชน์ในส่วนนี้)

ประเด็นดังกล่าวส่งผลให้ กรรมการจากฝ่ายโรงงานได้ทยอย ลาออกจาก 5 คณะกรรมการตาม

พ.ร.บ. ซึ่งจะส่งผลให้การประกาศ เปิดหีบอ้อยปีการผลิต 2565/66 ที่ ปกติจะเปิดหีบในปลายเดือน พ.ย.ถึง ต้น ธ.ค. ยังต้องลุ้นว่าจะเปิดหีบได้ หรือไม่ จากไม่มีกรรมการตัวแทนจาก ฝ่ายโรงงานเข้าร่วมประชุมคณะ กรรมการบริหาร (กบ.) และต้องร่วม ให้ความเห็นชอบเปิดหีบอ้อยด้วย และประเด็นที่ 2.การตั้งรับบราซิลที่ กำลังเฟ่งเล็ง พ.ร.บ.อ้อยฉบับใหม่ ที่ใกล้จะมีผลบังคับใช้ จะตอบโจทย้ บราซิลที่ยื่นฟ้องไทยต่อองค์การการ ค้าโลก (WTO) เรื่องการอุดหนุน น้ำตาลหรือไม่ เนื่องจากผลศึกษา วิจัยของทีดีอาร์ไอระบุ พ.ร.บ.อ้อย ฉบับใหม่ยังไม่ต่างจากฉบับเดิมมาก นั้ และยังมีมาตรการที่ยังคงเป็นการ อุดหนุนอยู่

ต่อ 2 ประเด็นร้อนดังกล่าว “ฐานเศรษฐกิจ” ได้จัดสัมมนา The Big Issue : น้ำตาลขม มรสม WTO กฎหมายใหม่ โดยเชิญผู้ส่วนเกียข้อง ร่วมให้ความเห็น

## กบอ.ชียังไม่ถักทอ รสละเอียด

ในประเด็น “กากอ้อย” นาย อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ รองประธาน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อ้อย และน้ำตาลทราย (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... กล่าวว่า ในรายละเอียดการแบ่งปันผลประโยชน์เรื่องกากอ้อยไม่ได้ระบุไว้ในร่าง พ.ร.บ.อ้อยฉบับใหม่ ในส่วนนี้โรงงานน้ำตาล ชาวไร่อ้อย และภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องไปหารือกันในรายละเอียดเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

ในเรื่องกากอ้อย (ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 2-3 หมื่นล้านบาทต่อปี) นี้ ในอดีตถือเป็นของเสียที่ไม่มีประโยชน์ แต่ปัจจุบันกากอ้อยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้มหาศาลกับกลุ่มโรงงาน ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่พัฒนาไปมาก สามารถนำไปผลิตเป็นถัวยขาม เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า (ชีวมวล) และอื่น ๆ ได้ จึงต้องมีการปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

## ปาก 3 กระทรวง เกลี้ยปัดกฎ

นายพนพร ว่องวัฒนะสิน ประธานกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มน้ำตาลไทย กล่าวว่า เดิมโรงงานน้ำตาลซื้ออ้อยจากชาวไร่ตามน้ำหนักเข้าโรงงาน ซึ่งครอบคลุมกากอ้อย กากน้ำตาล (โมลาส) และของเสียที่ติดมากับอ้อยที่ได้มีมูลค่าและนำมาคิดคำนวณในระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70 : 30 (ชาวไร่อ้อย 70 โรงงาน 30) แล้ว หากจะมาขอแบ่งปันผลประโยชน์จากที่โรงงานได้นำกากอ้อยไปลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างรายได้เพิ่มอีก ในการรับซื้ออ้อยนับจากนี้ไปก็ควรหักน้ำหนักกากอ้อยออกไปก่อน แล้วกากอ้อยมีมูลค่าเท่าไรค่อยนำมาคิดคำนวณในการระบบแบ่งผลประโยชน์จึงจะมีความเป็นธรรมกับโรงงาน

“โรงงานซื้ออ้อยมาตามน้ำหนักรวมกากอ้อย และอื่น ๆ แล้ว หากจะมาขอแบ่งผลประโยชน์อีก ต่อไปโรงงานซื้อเฉพาะน้ำอ้อยที่บีบแล้วเพื่อไปผลิตน้ำตาลได้หรือไม่ ส่วน

**“ เรื่องกากอ้อย โรงงาน น้ำตาล ชาวไร่ และ ภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้อง ไปหารือกันในรายละเอียด ”**

อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์

**“ รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม เกษตรฯและ พาณิชย์ ควรเป็นคนกลาง ในการเจรจา ”**

UWWS ว่องวัฒนะสิน

**“ นำตัวเลข มากางและ พบกันครึ่งทาง IPR: สงคราม ไม่เคยสงบ ด้วยอาวุธแค่ สงบลงด้วยการเจรจา ”**

อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม

**“ หากใช้เกณฑ์ทาง วิชาการล้วนๆ ยังไม่ตอบใจยกย่องบราซิล เพราะหลาย มาตราอาจถูก ตีความได้ว่าภาครัฐ ยังมีบทบาทในการ แทรกแซง ”**

ศ.กษมัย ฤกษ์สุด

**“ ไทยมีสิทธิ์อุดหนุน สินค้าเกษตร ในวงเงินประมาณ 19,000 ล้านบาท ซึ่งยังไม่เกินกรอบ ที่กำหนด ”**

ดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย

**“ เหมือนเราไปเปิดหน้า ชีช่องให้ทางบราซิล รู้ว่าไทยยังมีการอุดหนุน และแทรกแซงจากภาครัฐ เขาอาจจะฟ้องเราเพิ่มได้ ”**

สมคิด ธรรมาย

ครั้งนี้ (กากอ้อย) ก็มานั่งติดกันว่า เราจะเอาไปทำอะไรต่อ ก็ซื้อขายกันไป แต่ถ้าทำไม่ได้ ขณะที่ร่างกฎหมาย อ้อยก็ผ่านทั้งสองสภาและเตรียม ประกาศใช้แล้ว ทางโรงงานก็พร้อม เจริญด้วยเหตุและผล บนพื้นฐานที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย”

ต่อคำถามที่ว่าใครควรเป็นคนกลางในการเจรจาครั้งนี้ นายพรระบุ่ว่า ตาม พ.ร.บ.อ้อยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ที่ควรเป็นคนกลางในการเจรจา

## วอนขอส่วนแบ่งชาวไร้เพิ่ม

นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย และประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตนและนายโกศล ปัทมะ ส.ส.นครราชสีมา เป็นคนขอสงวนคำแปรญัตติเกี่ยวกับบทบัญญัติในมาตรา 2/1 เกี่ยวกับผลพลอยได้ โดยให้รวมถึงกากอ้อย กากน้ำตาล และผลพลอยได้อื่นๆ ที่ได้จากการผลิตน้ำตาลทรายเพื่อ

นำไปคำนวณในระบบแบ่งปันผลประโยชน์ด้วย ซึ่งปัจจุบันผลพลอยได้เหล่านี้สามารถไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ ผลกำไรตรงส่วนนั้นถามว่าใครได้? ซึ่งจากการประเมินในแต่ละปีมูลค่าเพิ่มของผลพลอยได้

## คงต้องประเมินอีกครั้ง ภายหลังจากกรแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย มีผลบังคับใช้ ภายจากนั้นจะหารือกับบราซิลต่อไป

เหล่านี้คาดไม่น้อยกว่า 3 หมื่นล้านบาท อยากให้แบ่งปันรายได้กลับคืนมาสู่ชาวไร้อ้อยบ้าง

“ชาวไร้อ้อยถ้าไม่มีโรงงานก็

ไม่สามารถนำผลผลิตไปแปรรูปได้ และโรงงานถ้าสร้างมาแล้วไม่มีชาวไร้อ้อยก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน ดังนั้นเกษตรกรและโรงงานควรเจรจาในการแบ่งปันผลประโยชน์จากผลพลอยได้ที่เป็นธรรมโดยนำตัวเลขมาทางและพบกันตรงทาง เพราะสงครามไม่เคยสงบด้วยอาวุธแต่สงบลงด้วยการเจรจา”

## ถึงรับบราซิล ฟ้องพิพาทกษไทย

ส่วนอีกหนึ่งประเด็นร้อน เรื่องความเสี่ยงที่บราซิลอาจร้องให้ WTO ตั้งกรรมการ (Panel) ตัดสินคดีไทย กรณีกล่าวหาไทยอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งไทยให้สัญญาจะแก้ไขตามที่บราซิลเรียกร้อง และได้ดำเนินการแก้ไขมาตามลำดับ และล่าสุดทางบราซิลกำลังจับตามองว่า พ.ร.บ.อ้อยฉบับใหม่ของไทยจะตอบโจทย์บราซิลหรือไม่

ในเรื่องนี้ศาสตราจารย์พิเศษ อุกษะสุด นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในคณะผู้วิจัยโครงการติดตาม ประเมิน และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีพิพาทเรื่องอ้อยและน้ำตาลกับบราซิล ใน WTO โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวยอมรับว่า จากการศึกษาข้อกำหนดและกลไกต่าง ๆ ตามร่าง พ.ร.บ.อ้อยฉบับใหม่ที่รื้อประกาศใช้ หากใช้เกณฑ์ทางวิชาการล้วน ๆ แล้วยังไม่ตอบโจทย์ของบราซิล เพราะในหลายมาตรา ยังอาจถูกตีความได้ว่าภาครัฐยังมีบทบาทในการแทรกแซงกลไกของอุตสาหกรรมนี้อยู่ แต่หากจะเขียนกฎหมายให้เข้าหลักเกณฑ์ WTO อย่างหมดจด อุตสาหกรรมนี้น่าจะไปไม่รอด

อย่างไรก็ดี กรณีบราซิลร้อง WTO ผ่านมา ๘ ปี แต่ยังไม่ร้องให้ตั้ง Panel หรือผู้พิพากษามาพิจารณาคดีสะท้อนว่าทางบราซิลเองก็เห็นความตึงหน้การดำเนินการของฝ่ายไทย หากคุยกันได้ข้อสรุปก็ยุติเรื่องได้ แต่หากบราซิลยื่นให้ตั้ง Panel มา

## ข้อกังวลบราซิล

- ไทยกำหนดราคาน้ำตาลทรายไม่เป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าควบคุมราคาไว้ที่ 23.50 บาท ต่อ กก.
- การกำหนดโควตาน้ำตาลทราย (โควตา ก. v. ค.) ผิดหลักการค้า WTO
- กำหนดราคาอ้อยขึ้นสุดท้ายต่ำกว่าราคาขึ้นต้นชาวไร้ไม่ต้องคืนเงินส่วนต่างที่ได้รับไปแล้ว
- การอุดหนุนต้นทุนการเพาะปลูกให้ชาวไร้อ้อย 160 บาทต่อตัน

## การแก้ไขของไทย

- ปลอ่ยราคาน้ำตาลทรายในประเทศล่อยตัว
- ยุติบทบาทหน้าที่ของ กอน. ใบ การกำหนดราคาและโควตาน้ำตาลทรายที่ใช้บริโภคในประเทศ
- เลิกการอุดหนุนต้นทุนเพาะปลูก 160 บาทต่อตัน
- ให้โรงงานส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายแก่กับส่วนต่างของราคาขายส่งหน้าโรงงานกับราคาตลาดโลก
- แก้ไขเพบเติม พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายฉบับใหม่ รอประกาศใช้

ตัดสินคดี ก็มีขั้นตอนอีกยาว โดยหากมีคำพิพากษาให้ไทยเป็นฝ่ายผิด ก็ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ แต่หากถึงขั้นตอนการบังคับคดีหลังมีคำพิพากษาถึงที่สุด หากเราไม่ปฏิบัติตาม ตามขั้นตอนของบราซิลที่จะประกาศตอบโต้ทางการค้า ก็ต้องร้อง WTO ซ้ำว่า ไทยคือแพ่งไม่ปฏิบัติตามคำตัดสิน ก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกับตอนร้องคดี แต่ใช้เวลาสั้นกว่า

“ก่อนบราซิลจะใช้มาตรการตอบโต้ ไทยอาจห้วงขอตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นมาพิจารณาขนาดของการตอบโต้ เพื่อดูว่ารายการต่าง ๆ นั้นเหมาะสมแค่ไหนเพียงใด โดยระหว่างนั้นบราซิลยังทำอะไรไม่ได้ ต้องรออนุญาโตตุลาการสรุปก่อน จะเห็นว่ายังมีขั้นตอนอีกยาว”

## กรมเจรจาพริ้อมรับมือ

นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่าจากที่บราซิลได้ยื่นฟ้องไทยต่อ WTO เรื่องอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลมาตั้งแต่ปี 2559 ถึง ณ ปัจจุบัน ไทยและบราซิลได้หารือเพื่อแก้ไขปัญหา ร่วมกันมากกว่า 10 ครั้งแล้ว โดยบราซิลก็เข้าใจเหตุผลในสิ่งที่ไทยดำเนินการ ทั้งนี้จะต้องรอดู พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายฉบับใหม่ก่อนว่าจะมีผลกระทบต่อบราซิลในอนาคตหรือไม่

“การรับมือกับเรื่องนี้ จากที่ไทยผ่านประสบการณ์มาแล้วหลายคดี ไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นตระหนก เพราะเราดำเนินการตามกระบวนการ ส่วนกรณีที่อุดหนุนอ้อยและน้ำตาลในประเทศ ไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นตระหนก ไม่ได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดว่าไทยมีพันธสัญญากับ WTO ไว้อย่างไร ทั้งนี้ไทยมีสิทธิอุดหนุนสินค้าเกษตรในวงเงิน ประมาณ 19,000 ล้านบาท ซึ่งยังไม่เกินกรอบที่กำหนด ทั้งนี้คง

ต้องประเมินอีกครั้งหลังจากการแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทรายมีผลบังคับใช้ หลังจากนั้นจะหารือกับบราซิลต่อไป”

## โรงงานน้ำตาลรับยังกังวล

ขณะที่ นายสมคิด บรรยายที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย กล่าวว่า ยังมีความกังวลจากผลการศึกษาของทีดีอาร์ไอได้ข้อสรุปว่า พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลฉบับใหม่ที่จะประกาศบังคับใช้ จะไม่แตกต่างจากเดิมเหมือนเราไปเปิดหน้าซึ่งช่องให้ทางบราซิลรู้ว่าไทยยังมีการอุดหนุนและแทรกแซงจากภาครัฐ

ตัวอย่างหนึ่งในข้อสรุปจากเอกสารของทีดีอาร์ไอ เรื่องการชะลอฟ้องบราซิลหลังจากฝ่ายไทยร้องปากว่าจะดำเนินการแก้ไขทั้งหมดตามที่บราซิลเรียกร้อง อาจทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่ง (รวมทั้งผู้นำรัฐบาล / รัฐมนตรี) เข้าใจว่าปัญหานี้ได้ยุติลงแล้ว หรือได้รับการแก้ไขจนกำลังจะลุล่วงไปแล้ว แต่ในความเป็นจริง การดำเนินการที่ผ่านมาของไทยแทบไม่ได้ทำให้ระบบของเรามีความสอดคล้องกับมติของ WTO มากขึ้นแต่อย่างใด ยิ่งไปกว่านั้นการปรับการดำเนินการในบางด้าน เช่น บทบาทของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายในปีการผลิต 2560/61-2561/62 ที่มีเก็บเงินส่วนต่างของราคาในประเทศกับราคาตลาดโลก เพื่อนำมาเฉลี่ยให้กับชาวไร่ และโรงงานน้ำตาลทุกโรง อาจมีความเสี่ยงที่จะนำมาตีความว่า เป็นกระบวนการรวมตัวผูกขาด (หรือการซื้อ) ที่จัดการโดยองค์กรรัฐเสียด้วยซ้ำไป

“จากที่บราซิลฟ้องเรา แต่เราดันไปเปิดเผยว่าเรายังมีประเด็นที่ยังไม่จบ เขาอาจจะฟ้องเราเพิ่มได้” นายสมคิด กล่าว ●

# “ขยะอาหาร” ตัวเร่งการเปลี่ยนแปลง ของสภาพภูมิอากาศ



• โดย กรีนเคย์

**ข**ยะอาหารเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก ขนาดที่ว่า สหประชาชาติได้กำหนดให้ มีวันที่เรียกว่า “วันแห่งการตระหนักรู้สากลเรื่องการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร” หรือ International Day of Awareness of Food Loss and Waste ซึ่งตรงกับวันที่ 29 ก.ย. ของทุกปี เป้าหมายเพื่อเรียกร้องให้ทั่วโลกช่วยกันยุติการสูญเสียอาหาร โดยเปล่าประโยชน์ และสร้างขยะอาหารในที่สุด

รายงานของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme หรือ UNEP) ระบุว่า ในปี 2019 (พ.ศ.2562) มีขยะอาหารถูกทิ้งจำนวนมากกว่า 930 ล้านตัน ตัวเลขดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของจำนวนอาหารทั้งหมดที่มีอยู่



ทั่วโลก มาร์ค รัดกา หัวหน้าแผนกพลังงานและสภาพอากาศของโครงการนี้ อธิบายว่า มีหลักฐานที่สนับสนุนได้ว่า อัตราการผลิตขยะอาหารจากครัวเรือนต่อประชากรหนึ่งคนนั้นอยู่ในระดับใกล้เคียงกันใน “ทุกประเทศ” คือที่ประมาณ 74 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ไม่ว่าประเทศนั้นจะมีระดับรายได้เท่าใด

ตัวเลขดังกล่าวนี้บ่งชี้ว่ามีนัยที่สำคัญมาก เพราะการประเมินล่าสุดจากองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ระบุว่า ผู้คนประมาณ 828 ล้านคนทั่วโลกกำลังเผชิญภาวะอดอยากอยู่ ขณะที่องค์การอาหารและการเกษตร (FAO) พบว่า ราว 14% ของอาหารในโลกล้วนสูญ

เสียไปหลังการเก็บเกี่ยว และประมาณ 17% กลายเป็นขยะในขั้นตอนของการค้าปลีก รวมถึงในขั้นตอนของการบริโภค

ด้าน โรซา โรลล์ เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านพัฒนาองค์กรจาก FAO กล่าวว่า การสูญเสียอาหารและขยะอาหารเป็นปัญหาระดับโลก ที่ส่งผลกระทบต่อ

FAO ซึ่งให้เห็นว่าการสูญเสียอาหารและขยะอาหารเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นอันตรายต่อ

**มนุษย์**  
เป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนอันสืบเนื่องมาจากก๊าซมีเทนในสัดส่วนอย่างน้อย 25%

สิ่งแวดล้อม ทั้งยังระบุด้วยว่า ระบบเกษตรและอาหารเป็นสาเหตุในการปล่อย “ก๊าซเรือนกระจก” ซึ่งนำไปสู่ภาวะโลกร้อนในสัดส่วนถึงราว 31% ด้วย

นอกจากนี้ UNEP ยังให้ข้อมูลว่า การลดการสูญเสียอาหารโดยเปล่าประโยชน์ และขยะอาหารจะช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนได้ราว 15% ภายในปี 2030 (พ.ศ.2573) ซึ่งประเด็นนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะก๊าซมีเทนมีพลังสร้างความร้อนได้สูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 80 เท่า ในช่วง 20 ปีแรกหลังก๊าซดังกล่าวลอยถึงชั้นบรรยากาศโลก

UNEP ระบุว่า ด้วยข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ปัจจุบันนี้ มนุษย์จึงเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนอันสืบเนื่องมาจากก๊าซมีเทน ในสัดส่วนอย่างน้อย 25% ●

มีนัยสำคัญต่อสภาพภูมิอากาศรวมทั้งความมั่นคงด้านอาหารและความยั่งยืนของระบบเกษตรและอาหาร

“ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ระบบเกษตรและอาหารทั่วโลกล้วนได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสงครามในยูเครน ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ผู้คนจำนวนหลายล้านคน ต้องเผชิญการขาดเสถียรภาพทางอาหาร เพราะปัญหาความอดอยากและภาวะขาดสารอาหารที่รุนแรงขึ้น” โรลล์ กล่าว และข้อมูลจาก

# ข้อมูลดี-ประกันสังคมถ้วนหน้า ยกระดับชีวิตแรงงานนอกระบบ



ยังคงอยู่กับงานเสวนา “วิกฤตข้าวของแพง ค่าแรงต่ำ : แรงงานนอกระบบอยู่กันอย่างไร” จัดโดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ สมาพันธ์แรงงานนอกระบบประเทศไทย และ Friedrich-Ebert-Stiftung Thailand ซึ่งเมื่อฉบับที่แล้ว (เสาร์ที่ 22 ต.ค. 2565) เป็นการสะท้อนปัญหาและข้อเรียกร้องของแรงงานนอกระบบหลายกลุ่ม ส่วนฉบับนี้เป็นมุมมองจากภาครัฐทั้งฝ่ายราชการและฝ่ายการเมืองว่ามีแนวทางใดที่จะช่วยเหลือแรงงานเหล่านี้ได้บ้าง

นภสร ทุงสุกใส ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงรายงานการสำรวจแรงงานนอกระบบ ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติดำเนินการสำรวจทุกปี (สำหรับรายงานปี 2565 น่าจะเผยแพร่ได้ในช่วงต้นปี 2566) ซึ่งรายงานของปี 2564 พบว่า ประเทศไทยมีคนที่ยังมีงานทำ 37.7 ล้านคน ลดลงจากก่อนหน้าที่มีอยู่ประมาณ 39.5 ล้านคน และในบรรดาคคนที่ มีงานทำ 37.7 ล้านคน เป็นแรงงานนอกระบบ 19.8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 52 ของจำนวนคนมีงานทำทั้งหมด สะท้อนภาพสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้คนออกไปอยู่นอกระบบมากขึ้น

“ประมาณ 75% ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ส่วนในกรุงเทพฯ-ภาคกลาง จะมีน้อยที่สุด ในเรื่องของระดับการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา ประมาณ 56.5% ในเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แรงงานนอกระบบกว่าครึ่งทำงานอยู่ในภาคเกษตร แม้แต่บุคคลซึ่งเป็นแรงงานในระบบเดิมเมื่อเจอวิกฤตทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากโควิด

แล้วมาต่อเนื่องด้วยวิกฤตทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสงคราม (รัสเซีย-ยูเครน) แล้วส่งผลต่อวิกฤตพลังงาน ทำให้แรงงานในระบบเหล่านี้จำเป็นต้องผันตัวเองออกไปสู่นอกระบบ ดังนั้นระบบเดียวที่ประเทศไทยรองรับบุคคลเหล่านี้ได้ก็คือภาคเกษตรเพิ่มมากขึ้นถึง 11.4 ล้านคน หรือ 58% ของคนที่อยู่เป็นแรงงาน

นอกระบบ แล้วก็ไปทำงานภาคบริการ-ภาคการค้า 32%” นภสร ระบุ

นภสร กล่าวต่อไปว่า นับตั้งแต่การสำรวจในปี 2548 เป็นต้นมา “ค่าตอบแทน” เป็นปัญหาอันดับ 1 ของแรงงานนอกระบบ โดยได้ต่ำกว่าแรงงานในระบบราว 2-3 เท่า รองลงมาคือ “งานขาดความต่อเนื่อง” หมายถึงมีงานเข้ามาไม่สม่ำเสมอ ดังนั้นรายได้จึงไม่สม่ำเสมอไปด้วย ในขณะที่ “งานหนัก” ตามมาเป็นปัญหาอันดับ 3 อีกด้านหนึ่ง งานของแรงงานนอกระบบไม่สามารถควบคุมด้านความปลอดภัยและการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมได้เมื่อเทียบกับการเป็นแรงงานในระบบ (เช่น แรงงานในโรงงาน) ซึ่งมีข้อกฎหมายกำหนดไว้

โดยปัจจุบัน กระทรวงแรงงาน อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบที่มีอยู่หลายฐานและเข้าช้อนให้สมบูรณ์และเป็นฐานเดียวกัน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน มี.ค. 2566 ซึ่งหากแล้วเสร็จ ขั้นตอนต่อไปคือการเชิญชวนให้แรงงานนอกระบบมาขึ้นทะเบียน ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลและความต้องการที่แท้จริงของแรงงาน นอกจากนี้ยังมีความพยายามเร่งรัดการออกกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ โดยหวังว่าจะประกาศใช้ได้ภายในปี 2566 สุดท้ายคือการทำแผนขับเคลื่อนการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบในลักษณะแผน 5 ปี

นภสร อมเรศ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.-แบงก์ชาติ) ย้ำถึงความสำคัญของ “ข้อมูล” ที่เก็บกันมาตั้งแต่ยุคกระดาษจนถึงระบบคอมพิวเตอร์ แต่คน 1 คนอยู่ในฐานข้อมูลหลายชุดมาก ตั้งแต่ทะเบียนราษฎร ประกันสังคม-บัตรทอง การใช้สิทธิคนละครึ่ง บัญชีเงินฝาก การขึ้นทะเบียนอาชีพต่างๆ ฯลฯ คำถามที่น่าสนใจคือ “ทุกคนมีเลขประจำตัว 13 หลักใช้กันตลอดชีวิต แต่ทำไมต้องจัดเก็บข้อมูลใหม่ซ้ำซ้อนหลายชุด” และจะให้หน่วยงานต่างๆ ที่ดูแลข้อมูลเหล่านี้นำมาเชื่อมต่อกันได้อย่างไร

และที่มากไปกว่านั้น “ทำไมจึงมีแต่นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ภาคเอกชน

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: อาทิตย์ 23 ตุลาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15151

Col.Inch: 90.01

Ad Value: 112,512.50

หน้า: 5(ล่าง)

PRValue (x3): 337,537.50

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สกู๊ปแนวหน้า: ข้อมูลดี-ประกันสังคมถ่วงหน้ายกระดับชีวิตแรงงานนอกระบบ



ที่มีทุนมาก และผู้กำหนดนโยบาย ที่สามารถใช้ข้อมูลได้ ทั้งที่จริง ๆ ประชาชนก็ควรมีสติที่จะได้ใช้ด้วย” เช่น คนคนหนึ่งอยากเปิดกิจการที่ฟักแรม เบื้องต้นก็ต้องไปยื่นขออนุญาตกับหลายหน่วยงาน และเมื่อได้ใบอนุญาตประกอบกิจการมาแล้วก็ไม่ได้การันตีว่ากิจการจะไปรอด แต่ในความเป็นจริง มีข้อมูลที่สามารถทำให้วางแผนได้ว่าสมควรจะเปิดกิจการหรือไม่ เช่น จำนวนที่ฟักแรมในละแวกนั้น

หรือใครจะเปิดร้านขายของก็ควรได้ทราบ ว่าบริเวณรอบ ๆ นั้นมีร้านสะดวกซื้อหรือร้านขายของชำเปิดอยู่แล้วกี่แห่ง เป็นต้น “ครั้นจะให้คนธรรมดา ๆ ทั่วไปที่ไม่ได้เรียนเรื่องการวิเคราะห์ตัวเลขไปทำเองก็คงเป็นเรื่องยาก ดังนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องให้บริการประชาชนหรือไม่?” ทั้งนี้ ในประเทศอังกฤษมีกฎหมายกำหนดให้ธนาคารต้องแบ่งปันข้อมูลของลูกค้าซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ กับธุรกิจสตาร์ทอัพที่มาขอข้อมูลเพื่อไปทำธุรกิจให้บริการ ซึ่งก่อนจะมีกฎหมายนี้ มีสตาร์ทอัพเพียงรายเดียว แต่หลังมีกฎหมาย จำนวนสตาร์ทอัพก็เพิ่มขึ้นเป็น 200 ราย

แม้กระทั่งในไทยก็มีตัวอย่างอ้างอิงได้นครินทร์ เล่าถึงช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 ยังรุนแรงถึงขั้นรัฐต้องให้มาตรการล็อกดาวน์ ได้ยินเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งบอกว่าไม่สามารถขอกู้เงินได้ แต่เมื่อมองออกไปก็เห็นภาพของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสั่งและส่งอาหาร จึงเกิดความคิดว่าในเมื่อผู้เข้าร่วมกับแพลตฟอร์มทั้งร้านอาหารและผู้รับงานขี่มอเตอร์ไซด์ส่งอาหารต่างก็มีข้อมูลรายได้ ก็น่าจะใช้ข้อมูลนี้ยื่นขอกู้เงินกับธนาคารได้ นำไปสู่การที่ ropic. ขวนแพลตฟอร์ม

อย่างไลน์แมนมาจับมือกับธนาคารออมสิน สามารถปล่อยสินเชื่อไปได้ 1,400 ราย เป็นเงิน 80 ล้านบาท

“กิจกรรมที่เราทำ ทำอย่างไรให้มันเป็นส่วนหนึ่งของภาพที่ผู้ให้บริการทางการเงินจะรู้จักเราได้ ผมว่ามันถึงจุดที่ถ้าราชการยอมรับความจริงข้อหนึ่งซึ่งเบงกัชชาติยอมรับ คือเราทำเองไม่ได้ เราต้องทำด้วยกัน มันก็เท่านั้น แต่ที่นี้ข้อยากคือมันแค่ 80 ล้านบาท คนเดือดร้อนมันไม่ใช่ 1,400 คน มันคือ 14 ล้านคน จะเพิ่มจาก 80 ล้านให้เป็น 8 หมื่นล้าน หรือ 8 แสนล้านอย่างไรแบบที่ไม่ใช่ให้คนละเดือน ให้แล้วก็เงิไป ผมว่ามันเป็นโจทย์ที่ด้วยความเคารพนะ มันไม่มีใครช่วยเรา แต่เราคงต้องใช้มือถือเพิ่มเติมไปมากกว่าการเช็คหอย”

นครินทร์ กล่าว

สุเทพ อู่อัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) แรงงาน สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ขณะนี้ กมธ.แรงงาน กำลังผลักดันให้ระบบประกันสังคมครอบคลุมและเท่าเทียมทั้งแรงงานในและนอกระบบ ซึ่งสำหรับคนเป็นแรงงานในระบบจะทราบดีว่า การได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อถึงวันที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปี มีโอกาสได้บำนาญ 3,000 บาท/เดือน ซึ่งอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจน ในขณะที่แรงงานนอกระบบ ในวัยเกษียณ อายุ 60 ปีขึ้นไป ได้เพียงเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท ซึ่งไม่พอกับการดำรงชีวิต

“ท้ายสุดจะไปมองเป้าหมายเลยคือระบบรัฐสวัสดิการ ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ” ประธาน กมธ. แรงงาน สภาผู้แทนราษฎร กล่าว

SCOOP@NAEWNA.COM

# เดือน30จังหวัดฝนถล่ม อุตุฯชี้ได้ยังหนัก/เร่งกู้'ภูเก็ต-สตูล'

## พังาดินสไลด์ต้องปิดถนน ชวานาบุรีรัมย์น้ำตาตกใน ข้าวหอมมะลิจมน้ำนับเดือน พื้นที่เกษตรเสียหาย3แสนไร่

กรมอุตุฯ เผยประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า เดือนภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ผู้ว่าฯ ภูเก็ต สั่งปิดถนนสายบายพาสฝั่งขาออกนอกเมือง ช่วงเขานางพันธุรัต เพื่อป้องกันอันตรายจากดินสไลด์ ▶ ต่อ : มรสุม - หน้า 9

### มรสุม

ขณะที่ชวานาบุรีรัมย์ศรีสำรา น้ำท่วมนานนับเดือน ต้นข้าวเน่าเสียหายหนัก วอนรัฐช่วยเหลือแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้เพาะปลูกฤดูกาลผลิตหน้า ล่าสุด ทางจังหวัดประกาศเขตให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉินอุทกภัยแล้ว 23 อำเภอ พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 3 แสนไร่

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม กรมอุตุนิยมวิทยา เผยร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมทะเลอันดามันตอนกลาง ในขณะที่ลมตะวันตก



เฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ส่วนลมตะวันตกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตก

◀...ช่วยชาวบ้าน : พ.อ.เรวัตร เสงี่ยม ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 จังหวัดสตูล ในนามทหารพระราชทานจิตอาสา 904 พร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน หมอทหาร ดุยนันท่วมขังในพื้นที่ ตำบลละงู และตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล มอบเวชภัณฑ์ให้ผู้ประสบอุทกภัย



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 23 ตุลาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15151

หน้า: 1(บน), 9

Col.Inch: 164.82 Ad Value: 263,712

PRValue (x3): 791,136

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เดือน30จังหวัดฝนถล่มอุตุฯชี้ไต้ยงหนัก/เรงู'ภูเกิด-สตุล'

สะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2565

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเย็นกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่า จะมีฝนตกอีก 30 จังหวัด และตกในภาคใต้มากที่สุด

## อากาศเปลี่ยน-ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อน ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฝนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วย

## ร้านค้าภูเกิดโละผ้าถูกรื้อน้ำท่วม

จากกรณีที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ในย่านเมืองเก่าภูเกิด เมื่อวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมาทำให้น้ำไหลเข้าท่วมร้านค้าในย่านเมืองเก่า ทั้งถนนกลาง ถนนพังงา ถนนรัชฎา ถนนदीบุก และถนนอื่นๆ ทุกสายในย่านเมืองเก่า ทำให้สินค้าบางร้านได้รับความเสียหาย และหลังน้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติ ได้นำสินค้าแต่อยู่ในสภาพดีออกมาขายลดราคา โดยทางร้านสิริวัฒน์ ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายผ้าร้านใหญ่ในย่านเมืองเก่าภูเกิด ได้ประกาศขายผ้าในราคาลดลง 50% ผ่านทางเฟซบุ๊กของร้านว่า “โละผ้าที่โดนน้ำท่วม ลดราคาตั้งแต่ 50% ขึ้นไป เรียน

เชิญคุณลูกค้าลองแวะเวียนมาดูมาเลือกชมกันได้เลยครับ”

สำหรับผู้ที่สนใจผ้าราคาพิเศษสามารถแวะไปดูหน้าร้านค้าในย่านเมืองเก่าภูเกิดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกันได้ และแวะไปช้อปปิ้งตามร้านต่างๆ รวมทั้งแวะถ่ายรูปกับจุดเช็คอินชื่อดังของเมืองภูเกิด เพราะขณะนี้น้ำได้ลดลง และย่านเมืองเก่าภูเกิดเข้าสู่ภาวะปกติมาก่อนหน้านี้แล้ว

## ปิดถนนสายบายพาสฝั่งขาออก

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่ วางแผนหาแนวทางแก้ปัญหาพื้นที่เชิงเขาและพื้นที่ลาดชันหลายจุดเกิดดินสไลด์ทรุดตัวลงมา โดยในเบื้องต้นแนวทางหลวงภูเกิด จะร่วมกับเทศบาลตำบลรัชฎา ขุดเจาะร่องระบายน้ำใต้ดินให้เป็นทางเดียว เพื่อบังคับกับทางน้ำและลดการสไลด์ของดิน

ขณะเดียวกันวิศวกรโยธาฯ จะสำรวจโครงสร้างอาคารร้าง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเนินเขา เบื้องต้นคาดว่าสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวน่าจะตอกเสาเข็มและยังแข็งแรงเนื่องจากก่อสร้างมานานกว่า 30 ปีแล้ว แต่เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ได้มีคำสั่งให้ปิด

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หรือ สายบายพาส ฝั่งขาออกนอกเมืองภูเกิด ช่วงเขานางพันธุรัตน์ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให้ปรับเปลี่ยนการจราจรฝั่งขาเข้าเมืองภูเกิด ซึ่งเดิมเป็นวันเวย์ให้เป็นทวิเวย์แทน ระหว่างรอการดำเนินการแก้ปัญหาให้สามารถใช้ทางได้ตามปกติ

## ดินสไลด์ทำถนนเสียหายหนัก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุดินสไลด์บริเวณถนนหล่อยุง บ้านติเตะ ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ทำให้ถนนชำรุดเสียหายอย่างมากไม่สามารถสัญจรได้ เสาไฟฟ้าแรงสูงล้ม จำนวน

5 ต้น เนื่องจากมีฝนตกลงมาติดต่อกันหลายวันทำให้ดินอุ้มน้ำไว้ไม่ไหว ทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน ต้องปิดการจราจรทั้ง 2 เลน เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน จึงขอแจ้งผู้ที่มีความจำเป็นต้องสัญจรผ่านให้ไปใช้เส้นทางทำอยู่-คลองเคียน ไปยังพื้นที่ตำบลคลองเคียนเป็นการชั่วคราว

## ทหารจิตอาสา904ลุยน้ำช่วยชาวสตุล

พ.อ.เรวัตร แซ่เข้ม ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 จังหวัดสตุล ในนามทหารพระราชทานจิตอาสา 904 พร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย พร้อมด้วยหมอมหาร พกยประจําบ้าน ยานักกันน้ำกันเท้า ยาทาแก้เชื้อรา และยาสามัญประจำบ้านทั่วไป ลุยน้ำท่วมขังในพื้นที่จุด ตำบลละงู และตำบลกำแพง ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในจุดราบลุ่มต่ำ ของ อ.ละงู จ.สตุล

ทั้งนี้ พ.อ.เรวัตร พร้อมด้วยหมอมหารจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 จังหวัดสตุล เดินลุยน้ำที่มีความลึกบางจุดถึงเอว เพื่อไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้าน และผู้ป่วยติดเตียงนอนรอความช่วยเหลืออยู่และรอความหวังที่หน่วยงานรัฐมาช่วยเช่นกัน

นอกจากนี้ ยังพบครอบครัวบ้านเรือนที่มีเด็กทารกแรกเกิดอยู่กับพ่อและแม่และผู้ป่วยติดเตียง สภาพบ้านที่มีน้ำท่วมรายล้อม แพทย์ทหารจึงไปตรวจสุขภาพเยี่ยมดูอาการวัดความดัน และแนะนำการรักษาที่ทางทหารนำพาไป

## ภาค1-2วันน้ำไหลลงทะเลจนหมด

สำหรับภาพรวมน้ำท่วมในขณะนี้พบว่าทั้ง 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองสตุล อ.มะนัง อ.ทุ่งหว้า อ.ท่าแพ อ.ควนกาหลง น้ำแห้งลดระดับแล้วยังคงต้องเร่งฟื้นฟูและช่วยเหลือให้กลับคืนสู่สภาพปกติเหลือเพียง อ.ละงู ในบางจุดพื้นที่ราบลุ่มต่ำเท่านั้นที่ยังมีน้ำไหลเข้าท่วม คาดว่า 1 ถึง 2 วันนี้น้ำลดระดับไหลลงทะเลจนหมดได้ สรุปภาพรวมล่าสุดของ จ.สตุล

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 23 ตุลาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15151

หน้า: 1(บน), 9

Col.Inch: 164.82 Ad Value: 263,712

PRValue (x3): 791,136

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เดือน30จังหวัดฝนถล่มอุตุฯชี้ได้ยั้งหนัก/เร่งกู้'ภูเกิด-สตุล'

ประสบอุทกภัย 6 อำเภอ 16 ตำบล 89 หมู่บ้าน 2,599 ครัวเรือน

## บุรีรัมย์ระทม! ชาวจมน้ำนับเดือน

ที่ จ.บุรีรัมย์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ถึงแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มคลี่คลายลง แต่ก็ยังทิ้งร่องรอยความเสียหายเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะนาข้าวของเกษตรกรในหลายพื้นที่ถึงแม้ระดับน้ำจะลดระดับลงแล้ว แต่น้ำที่ท่วมจนมิดต้นข้าวและขังเป็นเวลานานเกือบเดือน ทำให้ต้นข้าวเน่าเสียหายบางส่วนเมล็ดลีบไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ชาวนาจึงได้วิ่งวอนให้หน่วยงานภาครัฐนอกจากช่วยเหลือเงินชดเชยนาข้าวที่เสียหายแล้ว อยากให้จัดหาเมล็ดพันธุ์มาแจกจ่ายด้วย เพื่อจะได้มีเมล็ดพันธุ์เพาะปลูกในฤดูกาลผลิตหน้า

ชาวบ้านโนนกลาง ต.แคนดง อ.แคนดง รายหนึ่ง บอกว่า มีพื้นที่นาในหมู่บ้านถูกน้ำเอ่อท่วมมาข้าวเป็นวงกว้างและท่วมขังมานานเกือบ 1 เดือนแล้ว เฉพาะของตนเองทำนาทั้งหมด 9 ไร่ ถูกน้ำท่วมเสียหายประมาณ 6 ไร่ ซึ่งได้ไปแจ้งข้อผู้ประสบภัยกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอรับการชดเชยเยียวยาตามขั้นตอนแล้ว แต่อยากให้ทางภาครัฐได้ช่วยเหลือเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเพราะปีหน้าคงไม่มีเมล็ดพันธุ์มาเพาะปลูก

## ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว23อำเภอ

ขณะที่ มีรายงานล่าสุดจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประกาศพื้นที่รับความช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านอุทกภัยแล้วทั้ง 23 อำเภอ มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 34,000 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 3 แสนไร่ โดยเกษตรกรที่จะขอรับเงินเยียวยา จะ

ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้นจึงจะรับเงินเยียวยา หลังจากนั้นเกษตรกรอำเภอ จะประกาศแจ้งให้เกษตรกรไปยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ประมงอำเภอ หรือปศุสัตว์อำเภอ ตามประเภทของเกษตรกร จากนั้นจะมีการตั้งคณะกรรมการเข้าตรวจสอบความเสียหาย ก่อนจ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่

ส่วนหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะได้ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ประเภทนาข้าว จะช่วยเหลือไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่ละ พืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่นๆ ไร่ละ 4,048 บาท นอกจากนี้ยังมีกรจัดหาเมล็ดพันธุ์พืช และต้นพันธุ์ไว้สนับสนุนเกษตรกรด้วย

## หวังโรค'เมลิออยด์'ซ้ำเติม

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยประชาชน อาจเจ็บป่วยด้วยโรคเมลิออยด์ที่เกิดในช่วงนี้ที่ยังคงมีฝนตกในบางพื้นที่ ตามคำเตือนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะเกษตรกรและผู้ป่วยเบาหวาน ให้ระวังป่วยโรคเมลิออยด์สามารถพบการติดเชื้อได้ตลอดทั้งปี แต่พบมากในช่วงฤดูฝน เชื้อสามารถเข้าทางผิวหนัง การดื่มน้ำไม่สะอาด หรือการหายใจเอาฝุ่นดินที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางลุยน้ำโคลน หากจำเป็นต้องลงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง ควรใส่รองเท้าบูตเพื่อป้องกัน และหลังขึ้นจากน้ำให้รีบทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่และน้ำสะอาดทันที

นายอนุชากล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้ออกคำเตือนพร้อมให้ข้อมูลว่า ในช่วงนี้ยังคงมีฝนตกในบางพื้นที่ ทำให้มีน้ำท่วมขังหรือดินชื้นแฉะ ซึ่งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมและเกษตรกร หรือผู้ที่ต้องทำงานสัมผัสดินและน้ำโดยตรง รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน โรคไตเรื้อรัง และโรคธาลัสซีเมีย จะมีความเสี่ยงป่วยโรคเมลิออยด์สูง เชื้อแบคทีเรียที่

เป็นสาเหตุจะอยู่ในดินและในน้ำจะเข้าสู่ร่างกายได้ทางการดื่มน้ำ หรือรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อ และทางผิวหนังหรือการสูดหายใจเอาฝุ่นจากดินที่มีเชื้อเชื้อปนเข้าไป หลังติดเชื้อประมาณ 1-21 วัน จะมีอาการเจ็บป่วย แต่บางรายอาจนานเป็นปี ขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่ได้รับและภูมิคุ้มกันของแต่ละคน อาการของโรคนี้อาจไม่มีลักษณะเฉพาะ จะมีความหลากหลายคล้ายโรคติดเชื้ออื่นๆ หลายโรค เช่น มีไข้สูง มีฝีที่ผิวหนัง มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ อาจติดเชื้อเฉพาะที่หรือติดเชื้อแล้วแพร่กระจายทั่วทุกอวัยวะและเสียชีวิตได้ ส่วนใหญ่มักจะเริ่มจากอาการไข้เป็นหลัก จึงทำให้วินิจฉัยโรคได้ยาก ต้องอาศัยการตรวจเพาะเชื้อทางห้องปฏิบัติการเป็นหลัก เพื่อใช้ประกอบการตรวจวินิจฉัยและรักษา

## พบไข้สูงต้องรีบไปพบแพทย์

สำหรับสถานการณ์โรคเมลิออยด์ในปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-10 ตุลาคม 2565 พบผู้ป่วย 2,314 ราย เสียชีวิต 34 ราย กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คืออายุมากกว่า 65 ปี รองลงมา 55-64 ปี และ 45-54 ปี ตามลำดับ พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตกระจายอยู่ทุกภาคของประเทศไทย แต่พื้นที่ที่พบอัตราป่วย

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 23 ตุลาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15151

หน้า: 1(บน), 9

Col.Inch: 164.82 Ad Value: 263,712

PRValue (x3): 791,136

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เดือน30จังหวัดฝนถล่มอุตุฯชี้ได้ยังหนัก/เรงู้ฎเกิด-สตุล'

สูงสุด ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
อัตราตายสูงสุด ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้

“กรมควบคุมโรคได้แนะนำวิธีการ  
ป้องกันโรคเมลิออยด์สามารถทำได้ ดังนี้  
1.หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือ  
สัมผัสดินและน้ำโดยตรง หากจำเป็น  
ขอให้สวมรองเท้าบู๊ต ถุงมือยาง กางเกง  
ขายาวหรือชุดลุยน้ำ หลังสัมผัสดินและ  
น้ำให้ทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่และ  
น้ำสะอาดทันที 2.ทานอาหารปรุงสุก ดื่มน้ำ  
สะอาดหรือต้มสุกทุกครั้ง 3.หลีกเลี่ยง  
การสัมผัสมูลสุนัขและการอยู่ท่ามกลาง  
สายฝน 4.หากมีอาการไข้สูง ร่วมกับมี  
ประวัติการสัมผัสดินและน้ำ ให้รีบพบ  
แพทย์ทันที โดยเฉพาะเกษตรกรและ  
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  
สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422”  
นายอนุชา กล่าว

## APEC 2022 Thailand ประเทศไทยจะได้ประโยชน์ จากการประชุมครั้งนี้อย่างมาก



หน้า... **16**

# APEC 2022 Thailand ประเทศไทย จะได้ประโยชน์ จากการประชุมครั้งนี้อย่างมาก



**นี้** บดอหลังเหลือเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งเดือนเท่านั้น ก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของประเทศไทย นั่นคือการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) หรือ APEC 2022 Thailand โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้

สำหรับการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยจนถึงขณะนี้เป็นอย่างไรบ้าง รวมถึงสิ่งที่ประเทศไทยและคนไทยจะได้รับจากการประชุมเอเปกครั้งนี้คืออะไร เรื่องดังกล่าว **นันทิวัฒน์** สามารถ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์พิเศษกับเราในเรื่องนี้ โดยเริ่มต้นกล่าวว่า การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกในครั้งนี้ของประเทศไทยเป็นครั้งที่สอง โดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อช่วงปี 2546 ผมอยากจะทำ Background การทำงานว่าการประชุมเอเปก ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพเชิญผู้นำมาแล้ว ได้มีการเชิญผู้นำมาร่วมการประชุมทั้งหมด 21 ประเทศผู้นำเศรษฐกิจ คือจริงๆ เขาไม่เรียกว่าผู้นำประเทศ เขาเรียกว่าผู้นำเขตเศรษฐกิจ เพราะว่ามีบางเขตเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ประเทศ เช่น ไต้หวัน ซึ่งในทางเอเปกถือว่าเป็น 1 เขตเศรษฐกิจ คือ 1 ประเทศ 2 ระบบของจีน และยังมีฮ่องกง เราก็เลยใช้นิยามคำว่าเขตเศรษฐกิจ

ระหว่างที่มีการจัดประชุมเอเปก เราก็จัดประชุมคู่ขนานกัน คือ ผู้นำเศรษฐกิจโลกในกลุ่มประเทศเอเปก ซึ่งเขาใช้คำว่าเอเปก (APEC Business Advisory Council: ABAC) การประชุมคู่ขนานกับเอเปก ผู้นำเขตเศรษฐกิจ ผู้นำนักธุรกิจ ผู้นำนักลงทุน ทางฝ่ายไทยที่เป็นเจ้าภาพก็คือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าไทย เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม โดยการจัดประชุม



ขอให้เราช่วยกันรับแขกบ้านแขกเมือง อยากให้คนไทยนำยิ้มสยามของคนไทยกลับมาโชว์ชาวโลก  
เอาวัฒนธรรมอันดีงามของบ้านเราโชว์แขกบ้านแขกเมืองที่กำลังจะเข้ามา นี่คือมนตร์เสน่ห์ของ  
คนไทยและประเทศไทย รัฐบาลแค่เตรียมการต้อนรับ แต่เจ้าบ้านคือคนไทย ถ้าการประชุมครั้งนี้  
สำเร็จเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อย คนไทยทุกคน ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ร่วมกันหมด

คู่ขนานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. จัดประชุมกันที่โรงแรมพลาซ่า  
แอทธินี โดยอันนี้ทางฝ่ายเราเป็นคนจัด โดยทางพลเอกประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี คือคุณจรินทร์  
ลักษณะวิศิษฐ์, ท่านดอน ปรมัตถ์วินัย ก็จะไปร่วมประชุมที่นี้ด้วย  
เหมือนกัน ไปร่วมพิธีเปิด ไปร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน  
วัน เลี้ยงอาหารค่ำ ประมาณนั้น ก็เป็นเจ้าภาพร่วมกันระหว่าง 2  
กระทรวงคือ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศ สิ่งนี้  
คือสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการประชุมผู้นำ และในระหว่างนี้เราก็ยังมี  
มีการจัดการดูแลคู่สมรสของผู้นำ

โดยทางรองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา ภริยาพล  
เอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี จะเป็นเจ้าภาพในการดูแลคู่สมรส  
ทั้งหมด โดยในวันที่ 18 พ.ย. ช่วงเช้า ทางคุณนราพรจะพาคู่สมรส  
ของผู้นำไปชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ที่ ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยุธยา ไปดูสิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม  
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงจัดทำไว้ โดย



**APEC 2022**  
**THAILAND**

นอกจากจะได้มีการรับชมศิลปะต่างๆ ของมีค่าต่างๆ แล้ว ก็จะทำให้ภรรยาของผู้เราได้มีการทำกิจกรรมทดลองทำอะไรต่างๆ ที่ทางศูนย์ศิลป์แผ่นดินจะเป็นคนจัดการ รวมทั้งรับประทานอาหารเที่ยงที่นั่นด้วย อาจจะเป็นรสชาติแบบของยุโรปอะไรประมาณนั้น

คู่ขนานกันเราก็มีการจัดประชุม ที่เขาเรียกกันว่า ยูวชน Youth APEC โดยจะเริ่มเข้าที่พิกที่โรงเรียนวชิราวุธ และจะมีการนำผลสรุปของการประชุมมานำเสนอต่อประเทศเจ้าภาพ คือประเทศไทยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วย คือจะมีกิจกรรมหลายอย่าง นอกจากนั้นเราก็จะพยายามนำเสนอสิ่งที่เป็นไทยๆ ในระหว่างการประชุมเอเปก อย่างสัญลักษณ์ในการประชุมเอเปก ที่คือ **ชะลอม** ซึ่งเป็นสิ่งที่เราพยายามบอกกับประเทศสมาชิกหรือประเทศเขตเศรษฐกิจต่างๆ ว่า วันนี้เราต้องเปิด Open และ Connect การสานการติดต่อต่างๆ จึงสร้างเป็นรูปชะลอมขึ้นมา สิ่งนี้คือวิถีชีวิตของการประกวดการออกแบบสัญลักษณ์การประชุมเอเปก ซึ่งเขาก็ขายไอเดียของคำว่า Open และ Connect ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นในอีกแค่ไม่ถึง 30 วันข้างหน้าที่จะมีการประชุมเอเปกต่อจากนี้

### -คอนเซ็ปต์การประชุมเอเปกที่วางไว้ Open Connect Balance หัวใจหลักคืออะไร เป้าหมาย?

เราคิดถึงว่า วันนี้เราเป็นการเปิดประชุมแบบเห็นหน้าเห็นตากัน ภาษาอังกฤษใช้คำว่า In Person ซึ่งก่อนหน้านี้ที่มาเลเซียและที่ชิลี เป็นการประชุมโดยใช้ระบบ Video Conference แต่ในวันนี้เป็นการประชุมที่หลังจากโควิด ที่ทุกคนก็ปิดประเทศ ทุกคนก็ปิดกันตัวเอง เราก็เลยนำเสนอว่าเปิดเถอะ เปิดใจ เปิดประเทศ ติดต่อกันเถอะ นี่ก็คือคำว่า Open ของเรา เปิดประเทศค้าขายกันเปิดประเทศให้มีท่องเที่ยวกัน

คำว่า Connect ก็คือการติดต่อทำมาค้าขายกัน ส่วน Balance คือเราทั้งหลายทั้งปวงให้มันพอดีกัน เราจะไม่เปิดกันแบบเสี่ยง

ต่อโรคภัยไข้เจ็บ เราก็คือ Balance ทุกอย่างให้มันสมดุล ให้มีการค้าขายมีการติดต่อ และในขณะที่เดียวกันก็คำนึงถึงความปลอดภัย สิ่งนี้คือหลักคิดของ Open.Connect.Balance

แต่ตัวอิมใหญ่ของการจัดงานของเราคือ Bangkok Goals เราก็นำเสนอในเรื่องของ BCG ซึ่ง BCG คือย่อมาจาก Bio-Circular-Green Economy หากถามว่าแล้วมันยังไง ต้องบอกว่าในวันนี้พูดตามตรงว่าโลกของเราประสบกับปัญหาสภาพที่เราเรียกกันว่า Climate Change เราพบปัญหาว่าวันนี้ทั่วโลกน้ำท่วม ฝนตกน้ำท่วมหมด ทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยก็เจอ เกิดสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง ถ้ามองว่าเพราะอะไร ก็เพราะว่าโลกมันร้อน แล้วโลกมันร้อนได้อย่างไร ก็ร้อนจากการที่เราช่วยกันเผาทุกอย่างในโลกนี้

วันนี้เราก็เลยบอกว่า เราต้องมาช่วยกันกำจัดขยะและใช้ Bio ให้มากขึ้น ลดการพึ่งพาพลังงานที่เป็นน้ำมัน ถ่านหิน หรือปรมาณู การเผาไหม้จะลดลง ซึ่งเรื่องเหล่านี้เราไม่ได้คิดคนเดียว ทั่วโลกเขากำลังทำมาแล้ว แต่วันนี้ Bangkok Goals ของเราจะมานำเรื่องนี้ให้มากขึ้น ให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนให้มีการใช้ Circular

ซึ่งวันนี้ถ้าพวกเราเห็นก็คือ อย่างการที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำเหนือเขื่อนเขาไม่ปล่อยทิ้งแล้ว เขาใช้

น้ำเหนือเขื่อนทั้งหมดมาวางโซลาเซลล์ ซึ่งแผงโซลาเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกพยายามจะวางที่นั่น ตอนนี้อยู่กันอยู่ที่เขื่อนสิรินธร ซึ่งผมทราบมาว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกำลังจะทำที่เขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดของไทย ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ เราต้องชื่นชมเพราะเขากำลังทำในสิ่งที่เรียกว่าเป็นไฮโดรเจน กำลังจะไปตรงนั้น คือเอาพลังงานน้ำที่เราปล่อยสะสมมาสังเคราะห์ มาทำให้เป็น Hydrogen Fuel Cell ที่เป็นนวัตกรรมที่นำสนับสนุน คือไม่พึ่งเฉพาะ EV อย่างเดียว ซึ่งเรากำลังจะไปตรงนั้น

เพราะอย่างในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC จะพบว่าเราส่งเสริมการทำ EV ที่ EEC จำนวนมาก รวมทั้งการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมต่างๆ เรากำลังไปตรงนั้น เพราะฉะนั้นเราถึงมั่นใจว่าใน Bangkok Goals เรื่อง BCG ของเราน่าจะได้รับการสนับสนุน และคำถามกลับมาคือว่า แล้วประเทศไทยเราจะทำอะไรในเมื่อคนอื่นเขาก็ทำจริงๆ ก็ต้องบอกว่าในวันนี้ถ้า BCG ได้รับการผลักดัน แล้วทุกประเทศก็เดินหน้าไปสู่อะไร BCG Green Energy โลกสีเขียว อย่างน้อยที่สุดเราก็ได้แก้ไขลดการเผาไหม้ ลดภาวะที่เกิด Climate Change นี่ก็สิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เราต้องการ รวมทั้งคนไทยก็จะได้ตรงนั้นด้วย

### -จนถึงขณะนี้ไทยมีการเตรียมความพร้อมในการประชุมเอเปกครั้งนี้มากน้อยแค่ไหน พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหรือยัง?

ผมเข้าใจว่าในวันนี้เราเตรียมความพร้อมไว้พอสมควรแล้ว จะเรียกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้ เราเตรียมแผนการรองรับผู้นำของโรงแรมทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว เราเตรียมการจัดเลี้ยง เราเตรียมขบวนต้อนรับต่างๆ ให้สมเกียรติกับผู้นำที่จะมาประเทศไทย

การเตรียมการของเรา ผมว่าในรูปแบบเราเตรียมหมดแล้ว ในกระบวนการโลจิสติกส์ การเตรียมสถานที่จัดประชุม ซึ่งวันก่อนทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่เป็นศูนย์ประชุมใหญ่ของเราก็ได้ทำพิธีเปิดศูนย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา ก็เป็นศูนย์ประชุมที่กว้างขวาง มีที่มีทาง มีห้องจัดประชุมย่อยให้เราสามารถจัดประชุมระหว่างผู้นำประเทศต่างๆ ถ้าเขาต้องการที่จะคุยกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แต่หากเขาไม่อยากจะประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขาอาจจะอยากไปใช้ที่อื่นก็แล้วแต่ประเทศนั้นๆ แต่ว่าที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เราเตรียมความพร้อมเรื่องศูนย์ประชุมไว้เรียบร้อยแล้ว

รวมทั้งสื่อมวลชนก็มีการลงทะเบียนจากต่างประเทศ ประมาณพันกว่าคนแล้ว แต่ศูนย์สื่อมวลชนที่เตรียมไว้ สามารถรองรับสื่อมวลชนไว้ที่ 2,000 คนต้นๆ รวมทั้งการเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อินเทอร์เน็ต ไวไฟ ทั้งออนไลน์หรือออฟไลน์ เราก็เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้ว

### -หัวข้อ ประเด็นที่ไทยจะนำเข้าไปคุยในเวทีเอเปกครั้งนี้ เรื่องหลักๆ มีอะไรบ้าง?

คงเป็นเรื่องของ BCG เรื่องการเปิดประเทศกัน คือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการประชุมเอเปกเป็นการประชุมเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียว ไม่มีเรื่องการเมือง ซึ่งจริงๆ ไม่มีเรื่องการเมือง มีแต่เรื่องการค้ากันที่เราจะทำมาค้าขายกันอย่างไร เรา

จะเปิดประเทศหรือเราจะลดข้อจำกัด  
เงื่อนไขในการค้ากันอย่างไร นี่คือจุดหลัก  
ของการประชุมเอเปก ไม่ใช่คุยกันเรื่อง  
การเมือง นี่คือประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจ

และต้องเรียนตามตรงว่าไม่มี  
วาระการประชุม เป็นเรื่องการประชุม  
ไม่มีวาระการประชุม ซึ่งเป็นเรื่องที่  
จริงๆ แล้วมีการประชุมมาก่อนหน้านี้ ที่  
เป็นการประชุม APEC SOM เมื่อต้น  
เดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่เชียงใหม่ ที่มีการ  
ประชุมคุยกันในเรื่องการท่องเที่ยว การ  
ค้า การคลัง ได้มีการคุยกันหมดแล้ว ก็  
เหลือประมาณว่าเอาข้อสรุปจากการ  
ประชุมดังกล่าวมาสรุปขอยอดแล้ว  
รายงานให้ที่ประชุมทราบ เพราะฉะนั้น  
การประชุมซัมมิตเอเปกเป็นเหมือน  
ประมาณว่ามารองรับผลการประชุม  
APEC SOM ที่เชียงใหม่ที่ผ่านมา

**-ไทยจะนำประเด็นการอำนวยความสะดวก  
ความสะดวกในเรื่องการค้า การลงทุน  
มาคุยกันอย่างไรในการประชุมเดือน  
พ.ย.ที่จะถึงนี้?**

วันนี้เรายังไม่สรุปในตรงนั้น  
เพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงการ  
ต่างประเทศ หรือหน้าที่ของเจ้าภาพที่  
ต้องสรุป เป็นเรื่องที่ต้องคุยกัน  
ไม่มันเหมือนเรามัดมือชกอะไรประมาณ  
นั้น

ส่วนการทำงานของคณะ  
อนุกรรมการต่างๆ ที่ตั้งขึ้นมา ก็มี  
การประชุมทำงานกันไป อย่างคณะ  
อนุกรรมการด้านสวัสดิการฯ กระทรวง

การต่างประเทศกับกระทรวงพาณิชย์ก็ช่วยกันในการกำหนดกรอบ  
การประชุม การสรุปผลการประชุมในแต่ละด้าน เช่น ด้านการ  
พาณิชย์ การค้า การคลัง การท่องเที่ยว ก็จะต้องมีการย่อยผลการ  
ประชุมของแต่ละด้านเข้ามาเพื่อกำหนดเป็นสวัสดิการในแต่ละด้าน

ขณะที่คณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยความสะดวก ก็  
เป็นเรื่องของการดูว่าเราจะต้องมีการต้อนรับอย่างไรที่ไหน จัด  
เลี้ยงอย่างไร คอยดูว่าผู้นำแต่ละเขตเศรษฐกิจจะมีใครเดินทาง  
มาร่วมประชุมโดยเครื่องลงที่สนามบิน หรือจะมาด้วยเครื่องบิน  
ส่วนตัว ใครจะมาแบบเช่าเหมาลำเพื่อเดินทางมา ที่ก็อาจจะมีการ  
เปลี่ยนแปลงได้ในนาทีสุดท้าย เช่น จากที่เดิมจะมาด้วยเครื่องบิน  
พาณิชย์ ก็จะมาด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำ การทำงานก็ต้องปรับไป  
เรื่อยๆ

## **สังคมไทย-ประเทศไทยจะได้**

### **จากการเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปก**

**-สิ่งที่ประเทศไทย คนไทยจะได้รับจากการจัดประชุมเอเปก  
ครั้งนี้ในด้านต่างๆ คืออะไร?**

คือวันนี้เราเชื่อมั่นในเรื่องการเปิดประเทศ เปิดเขตเศรษฐกิจ  
การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว อันนี้คือสิ่งที่เราบอกว่า open เปิด  
เถอะ เราถึงได้พยายามผลักดันในเรื่องของแนววิสัยคิดในการเปิด  
ประเทศ เปิดเขตเศรษฐกิจ ให้ทำมาค้าขายกันโดยลดข้อจำกัดให้  
เหลือน้อยที่สุด

อย่างเรื่องการท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเปิดเรื่อง  
การท่องเที่ยวโดยลดข้อจำกัดในเรื่องของวีซ่า ลดข้อจำกัดเรื่อง  
ของเอกสารทางการแพทย์ เพื่อให้ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา  
ประเทศไทย เพราะเราคาดหวังว่าเมื่อเปิดประเทศ การท่องเที่ยวก็  
จะเกิดขึ้นได้ เพราะรายได้ของประเทศไทย การท่องเที่ยวคือรายได้  
หลักที่เราขาดไม่ได้ เราก็คาดหวังว่าเมื่อเราเปิดประเทศกัน การ  
ท่องเที่ยว การลงทุนก็น่าจะดีขึ้น เราถึงได้ชวนทุกประเทศให้ open  
เปิดให้มีการติดต่อไปมาหาสู่กัน อย่าปิดประเทศกันเลย เหมือน  
ประมาณว่าเรากำลังสรุปบทเรียนหลังจากโควิดแล้วว่า วันนี้โรค  
อุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ เราต้องไม่ปิดประเทศกันแล้ว แต่  
เราต้องหาวิธีการจัดการกันมันโดยไม่ใช้วิธีการปิดประเทศ หากเรา  
ปิดประเทศกัน ผลกระทบมันรุนแรงมาก นี่คือสิ่งที่ไทยพยายามนำ

มองในมุมไหน ผมก็มองว่าเราได้ประโยชน์หมด ในเชิงการค้า การลงทุน ผมก็เชื่อว่าหลังการประชุมครั้งนี้จะมีนักลงทุนชาวจีนหรือเอเชียมาประเทศไทยจำนวนมาก ...เท่าที่ผมพอจะเปิดเผยได้คือ ในช่วงประมาณต้นเดือนหน้าจะมีคณะของการลงทุนของชาวจีนหรือเอเชียมาเมืองไทยพร้อมกับนักธุรกิจ ที่จะมาคุยกับสภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรือนร้อยคน ส่วนตัวผมมองว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของการเปิดสัมพันธทางการค้าและการลงทุนกับชาวจีนหรือเอเชีย ไทยจะได้ประโยชน์มาก

เสนอในที่ประชุมเอเปกครั้งนี้เหมือนกัน ว่าต่อจากนี้หากเกิดโรคอุบัติภัยใหม่แบบนี้ เราช่วยกันทางสาธารณสุขด้วยการเปิดประเทศกัน

ส่วนในเชิงเศรษฐกิจ เมื่อวันนี้เราชวนทุกประเทศมาเปิดการค้าเสรีกัน ลดข้อจำกัดต่างๆ วันนี้มีมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีกันเยอะ เราก็พูดกันว่า วันนี้เลิกเถอะ เราพยายามที่จะ

**อ่านต่อหน้า 15**

บอกว่า ลดภาษี ลดศุลกากรกัน แต่มันก็มีมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีมาจำกัดอยู่ดี ก็พยายามคุยกันในเรื่องพวกนี้

ส่วนในเชิงการค้าต่างประเทศ อย่างที่บอกตอนต้น การประชุมเอเปกไม่ใช่การคุยกันทางการเมือง แต่มันก็ไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรที่ห้ามผู้นำคุยกัน ผู้นำทุกประเทศที่มา ผู้นำทุกเขตเศรษฐกิจที่มาสามารถขอคุยกับใครแบบทวิภาคีกับประเทศไหนก็ได้ ไม่ได้มีการห้าม อย่างเราเองก็จะมีทหารหรือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศเช่นกัน ประเทศไหนที่มาแล้วเราคิดว่าเรายังไม่เคยคุยกับเขา หรือยังไม่เคยได้คุยกันอย่างเป็นทางการ การประชุมครั้งนี้ก็จะเปิดโอกาสที่จะได้คุยกันอย่างเป็นทางการ ผมเชื่อว่าการประชุมเอเปกครั้งนี้ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้อย่างมาก

### ฝรั่งเศส-ซาอุดี-กับพม่า

### สามผู้นำมาร่วมในฐานะแขกพิเศษ

-หลังเสร็จสิ้นการประชุมจะทำให้สถานะและภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลก เหวี่ยงต่างประเทศ เป็นอย่างไร?

ขออนุญาตต้องคุยแบบว่า ผมไม่ใช่เลขานุการ รวบรวมต่างประเทศก่อน แต่คุยในฐานะที่เป็นนักเรียนรัฐศาสตร์ ทั้งปริญญาตรี-ปริญญาโท คุยในฐานะที่ผมเรียนการเมืองระหว่างต่างประเทศมาเยอะมาก และสนใจการเมือง ติดตามการเมืองมาโดยตลอด เป็นผู้สังเกตการณ์ทางการเมือง เป็น political observer คนหนึ่งคือวันนี้ผมยังไม่กล้าฟันธงว่าผู้นำจะเจอกันครบทุกประเทศหรือไม่ แต่ผมเชื่อว่ามากเกือบหมดทุกคนที่เราเชิญเขาให้มาร่วมประชุม นั่นแปลว่าวันนี้ประเทศต่างๆ ให้การยอมรับประเทศไทยใช้ไหม แล้วเห็นว่าประเทศไทยมีบรรยากาศการเมืองที่เอื้อต่อการพูดคุยกัน นี่คือสิ่งที่ประเทศไทยได้พยายามทำ สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการคุยกันในกลุ่มคนที่มาร่วมประชุม เหมือนอย่างที่สื่อก็พอจะทราบอยู่แล้วว่า ก็มีผู้นำที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจ นอกเขต APEC ที่เราเชิญ



ให้มาร่วม

ประเทศหนึ่งที่เราเชิญโดยไม่ได้เป็นสมาชิกเอเปกก็คือ **กัมพูชา** เราเชิญกัมพูชา เพราะตอนนั้นก็กัมพูชาคือประธานอาเซียนคนปัจจุบัน เราก็มองมาเพื่อให้ได้ร่วมแสดงบทบาทในการประชุมเอเปก

ประเทศที่สองที่เราเชิญมาคือ **ซาอุดีอาระเบีย** เราเชิญนายกรัฐมนตรีของซาอุดีอาระเบียมาร่วมประชุมในฐานะแขกของประธานการประชุมเอเปก ที่เป็นเพราะว่า 32 ปีที่เราห่างเหินกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบีย จึงได้เชิญมาเป็นแขกของการประชุมในฐานะที่ไทยเป็นประธาน

**“มองในมุมไหน ผมก็มองว่าเราได้ประโยชน์หมด ในเชิง**



## การค้า การลงทุน ผมก็เชื่อว่าหลังการประชุมครั้งนี้จะมีนักลงทุนชาติอาระเบียมาประเทศไทยจำนวนมาก”

เท่าที่ผมพอจะเปิดเผยได้คือ ในช่วงประมาณต้นเดือนหน้า จะมีคณะของการลงทุนของชาติอาระเบียมาเมืองไทยพร้อมกับนักธุรกิจ ที่จะมาคุยกับสภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเรือนร้อยคน ส่วนตัวผมมองว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของการเปิดสัมพันธการค้าและการลงทุนกับชาติอาระเบีย ไทยจะได้ประโยชน์มาก

อีกประเทศหนึ่งที่เราเชิญและเชื่อว่าท่านจะมา ก็คือ **ฝรั่งเศส** เราเชิญท่านประธานาธิบดี เอ็มมานูเอล มาครง ให้มาร่วมประชุมในฐานะแขก โดยฝรั่งเศสไม่ใช่ประเทศสมาชิกเอเปก และส่วนตัวผมเชื่อว่าท่านเอ็มมานูเอล มาครง จะมา

ผมถึงบอกว่าเวทีของเรา ท่านเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส จะเหมือนผู้แทนของสหภาพยุโรป (European Union) หรือ EU เพราะ EU ไม่ใช่สมาชิก โดยฝรั่งเศสเป็นประเทศเดียวโดดๆ เลยจากประเทศในกลุ่มอื่นๆ มาในฐานะแขก ผมจึงเชื่อว่าการประชุมเอเปกครั้งนี้ น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทุกประเทศ

**-ในส่วนของวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย และ สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ยืนยันหรือยังว่าจะเดินทางมาร่วมประชุมด้วยตัวเอง?**

ในส่วนของทั้งสองท่าน ส่วนตัวผม ผมเชื่อไว้ก่อนว่าท่านจะมา และอย่างที่บอก ด้วยบรรยากาศการเมืองของไทย ด้วยการที่เราสร้างบรรยากาศของการพูดคุย ทางนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ และท่านดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ก็ได้พยายามคุยกับทุกฝ่ายในการสร้างบรรยากาศดังกล่าวนี้ ผมเชื่อว่าทั้งสองท่านก็จะมาเหมือนกัน แม้จะยังไม่มีการยืนยันที่เป็นตัวหนังสือ

**-เห็นมีข่าวออกมาจากวงประชุมผู้นำเหล่าทัพและ ผบ.ตร. ว่า ในที่ประชุมได้รับการแจ้งเรื่องประธานาธิบดีรัสเซียจะเดินทางมาด้วย?**

อันนี้ผมคิดว่าพอคุยกันได้ คือการมาของผู้นำเหล่านี้ต้องมีการส่ง “คณะส่วนล่วงหน้า” มา เพื่อมาดูห้องประชุม ดูโรงแรมที่พัก มาดูสถานที่ต่างๆ เพื่อดูว่าเขาจะต้องอารักขาผู้นำของเขาอย่างไร เขาเห็นจุดอะไรที่อยากให้เราปรับปรุง ประมาณนั้น ผมเห็นส่วนล่วงหน้าของทุกประเทศที่ว่ามีแล้ว เขาก็ประชุมกับคนที่เกี่ยวข้อง

**-การที่ โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ไม่เดินทางมาด้วยตัวเอง จะมีผลอย่างไรต่อการประชุมหรือไม่?**

คือท่านให้เหตุผลว่าท่านต้องไปงานแต่งงานของหลาน ต้องมีวันของครอบครัว เราก็ต้องรับฟังเขาไว้ แต่ผลอิมแพกที่ต้องดูว่า รองประธานาธิบดีที่มาแทนจะนำเสนออะไร เพราะฟังว่าจะส่งรองประธานาธิบดีมาก็ต้องดูตรงนั้นอีกที

**-เวทีเอเปกครั้งนี้ หากจะนำปัญหาระหว่างรัสเซียกับยูเครน ที่สร้างผลกระทบต่างๆ เช่น เรื่องราคาน้ำมัน เรื่องพลังงาน จะ**

## สามารถนำมาคุยกันได้หรือไม่?

ผมไม่รู้ว่า ผู้นำประเทศไหนจะหยิบยกขึ้นมาหรือไม่หยิบยกขึ้นมา แต่อย่างที่บอกตอนต้นว่าเป็นการคุยกันในเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องการเมืองเราไม่คุยกัน แต่ก็สามารถคุยกันได้ ซึ่งผมยังไม่ว่างประเทศไหนจะหยิบยกขึ้นมา

**-หากในช่วงจัดประชุมเอเปก ถ้าจะมีการเคลื่อนไหวการเมือง มีมือเบาะต่างๆ มีการจัดกิจกรรมกัน?**

อันนี้ผมขอพูดในฐานะที่เคยทำงานด้านความมั่นคง เรื่องการข่าวมาก่อน สมัยที่เราเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปกครั้งแรก ผมก็เคยไปพบผู้นำบรรดามือเบาะต่างๆ แต่วันนี้ไม่ได้ทำงานด้านการข่าวความมั่นคง แต่ก็อยากฝากไปถึงบรรดามือเบาะ ผู้อยู่เบื้องหลังมือเบาะว่าการจัดงานแบบนี้ เราไม่ได้จัดกันทุกปี สิบกว่าปีที่เราว่างเว้นจากการเป็นเจ้าภาพ อยากรู้ว่าวันนี้สถานการณ์โลก ไม่ได้ดีอะไร สงคราม การต่อสู้ในยูเครน หรือความตึงเครียดทางการเมืองในภูมิภาคอื่นของโลก มันหนักหนาสาหัสอยู่พอสมควร

วันนี้ถ้าผมฝากไปได้ ก็อยากฝากไปยังผู้นำกลุ่มต่างๆ ที่คัดค้านรัฐบาลวันนี้ ผมไม่รู้ว่าท่านจะเห็นด้วยกับการเป็นเจ้าภาพของเราหรือไม่ หรืออะไรก็ตาม แต่ผมอยากบอกว่า เหตุสักหนึ่งสัปดาห์ได้หรือไม่ รัฐบาลเองก็ให้มีหยุด 4-5 วัน หยุดให้ไปเที่ยว เพื่อให้การจราจรคล่องตัว เพราะวันนี้ อย่างขบวนรถของผู้นำประเทศแต่ละประเทศจะยาวมาก เราต้องดูแลความปลอดภัยเขาอย่างมาก จึงต้องมีการหยุดราชการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อให้ถนนโล่ง

อยากฝากไปถึงผู้นำมือเบาะและผู้อยู่เบื้องหลังมือเบาะทั้งหลาย วันนี้หากท่านจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ก็หยุดสักหนึ่งสัปดาห์ และหลังจัดประชุมเอเปกแล้วจะออกมามือเบาะกันใหม่ก็ค่อยมาว่ากัน

วันนี้บรรยากาศเราควรช่วยกันในการที่จะทำให้ประเทศไทยได้มีการฟื้นฟูบรรยากาศการท่องเที่ยว การเป็นผู้นำของโลก คนไทยเราต้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเอเปก ไม่ใช่แค่รัฐบาลไทย แต่เป็นคนไทย เอาอีเอ็มสยามของเราออกมาโชว์ชาวโลก 21 ประเทศ เป็นประชากรที่แทบจะเกินครึ่งหนึ่งของโลกแล้ว เฉพาะจีนก็พันกว่าล้านคนแล้ว อินเดียก็หลายประเทศต่างๆ อีกที่ล้าคณูจิตีพีของกลุ่มนี้ทั้ง 21 ประเทศ เกินกว่าครึ่งของจีดีพีของโลก มีมูลค่าการค้ากันมากกว่าเกินครึ่งหนึ่งของโลก วันนี้หากเราสามารถสร้างบรรยากาศของการประชุมให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ผมก็เชื่อว่าการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวของประเทศไทยจะดีตัวขึ้นอย่างมากหลังการประชุมเอเปก

**-หลังการประชุมเอเปกเสร็จสิ้น บทบาทและภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีต่างประเทศ มองว่าจะเป็นอย่างไ?**

ขอพูดในมุมมองของประเทศไทยก่อน หลังการประชุมเอเปก บทบาทของประเทศไทย ในความเห็นส่วนตัว ผมเชื่อว่าน่าจะสูงขึ้น เพราะเราจะได้รับการยอมรับจากผู้นำทุกประเทศที่เข้าร่วมการประชุม อันนี้ชัดเจน เห็นได้เลย อย่างที่ผู้นำประเทศนั้นก็มาประเทศนี้ก็มา เหตุก็เพราะเขาให้การยอมรับเรา และหลังจากนี้ผลการประชุมที่จะประกาศ จะเป็นจุดนำของเราในการที่ในความเป็นจริง เราก็ไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มทั้งหมด หลายอย่าง ประเทศอื่นก็ริเริ่ม

แล้ว แต่วันนี้เรานำทุกอย่างที่เขาร่วมกันมารวมไว้ที่เรา เช่นเรื่อง BCG ที่เราจะชวนชาวโลกให้มารักโลกให้มากขึ้น การนำเสนอให้โลกกลับมา green เหมือนเดิม แปลว่าเราจะลดการพึ่งพาพลังงานที่เผาโลก ลดความร้อนของโลกลง ที่เป็นการนำเสนอที่ผมมั่นใจทุกเขตเศรษฐกิจจะเห็นด้วยกับเราหมด โดยพลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้แถลงข่าวสรุปผลการประชุมด้วยตัวท่านเอง โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำเขตเศรษฐกิจเข้าเฝ้าฯ ในหลวง ซึ่งผมเชื่อว่าจะมีภาพสวยงามออกไปทั่วโลก

### ภาคคนต่างชาติเดินทางเข้าไทย

#### ไม่ต่ำกว่า 4 พันช่วงประชุมเอเปก

-ในช่วงจัดประชุมเอเปกจะมีคนจากต่างประเทศเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อร่วมประชุม ทำข่าวอะไรต่างๆ มากน้อยแค่ไหน?

เอาแค่เฉพาะสื่อมวลชนก็สองพันคน ก็ถือว่าเยอะมากแล้ว และทุกคนที่มาก็ต้องมาจ่ายใช้สอย และทางที่มงานด้านประชาสัมพันธ์ก็เตรียมพาสื่อมวลชนจากต่างประเทศเหล่านี้ไปชมความเป็นอยู่ของคนไทย เพื่อให้เขาไปถ่ายทอด เพราะประเทศไทยมีจุดนำเสนออยู่หลายจุด อย่างสถานที่หนึ่งที่ผมอยากให้เขาไปดูก็คือ จุดที่มีการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของคนต่างศาสนาในประเทศไทย ซึ่งจุดที่น่าจะเป็นไฮไลต์และไม่ไกลมาก ก็คือตรงแถววัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ที่แถวนั้นจะมีโบสถ์ขางตาครู้อยู่ใกล้ๆ และยังมีสุเหร่าของมุสลิมดั้งเดิมอยู่ที่นั่นเหมือนกัน ผมว่าวันนี้คนต่างศาสนาในประเทศไทยเขาพร้อมจะแสดงพลังให้ชาวโลกได้เห็นเราอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างไร แสดงให้เห็นถึงสังคมที่เราอยู่กันอย่างสงบสุข คิดว่าในช่วงเอเปกจะมีคนต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเดินทางเข้ามาประเทศไทยเบื้องต้นไม่ต่ำกว่าสี่พันคน คิดดูว่าคนที่เข้ามา คนหนึ่งจะใช้เงินคนละกี่บาท โรงแรมของเราจะเต็มจนไม่รู้จะเต็มอย่างไร 21 เขตเศรษฐกิจ ก็ 21 โรงแรม ก็จองกันเต็มหมด ยกชั้นเลย ซึ่งตอนนี้จองเต็มหมดแล้วไม่มีเหลือ

“ผมอยากฝากบอกคนไทยขอให้เราช่วยกันรับแขกบ้านแขกเมือง อยากให้คนไทยนำยิ้มสยามของคนไทยกลับมาโชว์ชาวโลก เอาวัฒนธรรมอันดีงามของบ้านเราโชว์แขกบ้านแขกเมืองที่กำลังจะเข้ามา นี่คือมนตร์เสน่ห์ของคนไทยและประเทศไทย รัฐบาลแค่เตรียมการต้อนรับ แต่เจ้าบ้านคือคนไทย ถ้าการประชุมครั้งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อย คนไทยทุกคน ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ร่วมกันหมด”.

โดย วรพล กิตติธวัชรวงศ์